

TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
SAU KỲ HỌP THỨ 19 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024)

HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND

ngày / /2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Tổ 1 (Huyện Ninh Sơn): Không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

2. Tổ 2 (Huyện Bác Ái)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Thời gian qua cử tri bức xúc việc lâm trường cấm không cho bà con phát dọn nương rẫy trên chính mảnh đất của họ để trồng trọt, có hộ bị lâm trường lên rẫy nhổ cây Bắp của bà con gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay trên thực tế giữa đất lâm phần với đất hộ dân xen kẽ, không phân biệt được đất nào thuộc lâm phần và đất nào là của hộ dân. Thực tế đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng lại là đất của người dân khai hoang, phục hóa và sản xuất, trồng trọt từ xa xưa. Chính vì thế mà gây khó khăn trong sản xuất của người dân. Đây cũng là vấn đề bức xúc nhiều năm nay của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét để bà con an tâm sản xuất. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Sáng ngày 09/9/2024 tại UBND xã Phước Chiến, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan liên quan gồm: Đại diện các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các đơn vị: Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Bắc, UBND xã Phước Chiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Chiến và các đại diện cử tri thôn Tập Lá, xã Phước Chiến (*Già làng uy tín thôn Tập Lá, Bí thư kiêm trưởng thôn Tập Lá*) tổ chức thu thập thông tin, tài liệu để giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XI. Tại buổi làm việc đại diện cử tri nêu nội dung kiến nghị xoay quanh 2 vấn đề chủ yếu: (i) Việc Ban quản lý rừng ngăn cản người dân phát dọn nương rẫy trên đất đã khai hoang từ lâu, khiến sản xuất bị gián đoạn; (ii) Người dân bức xúc vì sự lẫn lộn giữa đất rừng và đất canh tác của hộ dân. Thời gian trước đây, đã có lực lượng của Ban quản lý rừng và Kiểm lâm thực hiện đo đạc đất nương rẫy của bà con nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy cho bà con.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham gia đã giải thích, phổ biến quy định của pháp luật về việc nghiêm cấm chặt phá, đốt dọn và trồng tría hoa màu trên diện tích có rừng tái sinh. Các lý do cụ thể bao gồm:

Thứ nhất, nhằm bảo vệ rừng tái sinh tự nhiên: Nhiều khu vực đất nương rẫy mà người dân ý kiến muốn phát dọn, nhưng hiện trạng diện tích này đã không được người dân canh tác trong nhiều năm và cây rừng tự nhiên hiện nay đã tái sinh, phát triển thành rừng. Đến nay, theo hồ sơ quản lý rừng những khu vực nghiêm cấm tác động chặt phá, đốt dọn đã có cây rừng tái sinh đạt tiêu chí thành rừng chưa có trữ lượng (RLP), được UBND tỉnh giao Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu quản lý, bảo vệ. Việc chặt phá, đốt dọn trên các khu vực này sẽ làm tổn hại đến sự phục hồi rừng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng.

Thứ hai, tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp: Đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch lâm nghiệp được quản lý chặt chẽ để bảo vệ hệ sinh thái và đảm bảo an ninh môi trường. Khu vực này được quy hoạch cho các mục tiêu phát triển lâm nghiệp, phục vụ cho các chức năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét,... Người dân, dù đã khai hoang và canh tác trên các khu đất này từ trước, vẫn phải tuân theo quy hoạch hiện tại. Vì vậy, các hoạt động chặt phá, đốt dọn và trồng tría hoa màu trên đất đã được quy hoạch vào rừng là vi phạm quy định về sử dụng đất.

Thứ ba, ngăn chặn hành vi phá rừng và lấn chiếm đất rừng: Thực tế trên địa bàn xã Phước Chiến nói riêng và trên địa bàn cả tỉnh nói chung, do tập quán du canh trước đây nên có nhiều khu vực đất nương rẫy đã không được canh tác trong nhiều năm và cây rừng tự nhiên đã tái sinh, phát triển thành rừng và thuộc quy hoạch diện tích rừng phòng hộ. Diện tích trên địa bàn xã Phước Chiến cũng thuộc trường hợp trên, theo hồ sơ quản lý rừng những khu vực rừng tái sinh đã đạt tiêu chí thành rừng đã được UBND tỉnh giao Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu quản lý và bảo vệ theo quy định. Việc người dân có hành vi tự ý chặt phát, đốt dọn (chặt, phát dọn cây rừng tự nhiên tái sinh thành rừng), lấn chiếm đất rừng để trồng trĩa trên các khu vực này sẽ làm tổn hại đến sự phục hồi rừng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng sẽ bị xử lý (có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự). Vì vậy lực lượng Kiểm lâm và Ban quản lý rừng buộc phải triển khai các biện pháp để ngăn chặn, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ là theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai.

Quá trình kiểm tra phát hiện hành vi tác động chặt phát, đốt dọn trên diện tích rừng tự nhiên nêu trên, Kiểm lâm phụ trách địa bàn đã tham mưu UBND xã ban hành thông báo vụ việc và cấm việc trồng trĩa để triển khai các giải pháp phục hồi rừng là đúng theo chức năng và quy định pháp luật.

Thứ tư, về nội dung bóc tách, phân định diện tích canh tác nông nghiệp thuộc đất 3 loại rừng: Trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng năm 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng các Sở, ngành, UBND các huyện thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025; trong đó đã tham mưu, đề xuất điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất tại thời điểm kiểm kê rừng ghi nhận có canh tác nương rẫy, nằm tập trung liền vùng, độ dốc < 15⁰ để giao về địa phương lập kế hoạch sử dụng ổn định đất sản xuất nông nghiệp cho bà con.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 199/QĐ-UBND, Quyết định số 276/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đến nay, đã thực hiện hoàn tất công tác bàn giao diện tích đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025; trong đó tổng diện tích đưa ra thực hiện bàn giao về địa phương lập kế hoạch sử dụng ổn định đất sản xuất nông nghiệp cho bà con trên địa bàn xã Phước Chiến là 473,95 ha; hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc đang phối hợp UBND các xã hoàn thiện Phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xã để tham mưu UBND huyện Thuận Bắc trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng diện tích này đúng theo quy định pháp luật về đất đai.

- Đối với diện tích đất nương rẫy nằm xen kẽ trong quy hoạch 03 loại rừng, UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Đề án lập hồ sơ quản lý nương rẫy trong quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kết quả thực hiện trên địa bàn xã Phước Chiến đã tiến hành khoanh vẽ, thành lập bản đồ nương rẫy, trích lục sơ đồ nương rẫy cho từng hộ dân, với tổng diện tích là 144,82 ha/311 lô nương rẫy, cập nhật thông tin 106 hộ canh tác. Kết quả khoanh vẽ diện tích nương rẫy, lập bộ cơ sở dữ liệu về hồ sơ quản lý nương rẫy trong quy hoạch 03 loại rừng nhằm mục tiêu quản lý diện tích này được chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Phước Chiến nói riêng, người dân vẫn tiếp tục canh tác ổn định trên diện tích này, nhưng không nhằm mục đích để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp cho người dân, nay thông báo cho bà con được rõ.

Sau khi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng, cử tri đã hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ và quản lý rừng, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì hệ sinh thái rừng phòng hộ. Thông qua buổi làm việc, cử tri đã đồng tình với các biện pháp bảo vệ và quản lý chặt chẽ diện tích rừng đã tái sinh; các giải pháp hài hòa giữa lợi ích bảo vệ rừng và phát triển kinh tế địa phương và của người dân trên địa bàn. Đồng thời, đại diện cử tri cũng đề nghị UBND huyện sớm hoàn tất thủ tục để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho bà con đối với diện

tích đất đưa ra ngoài 3 loại rừng (473,95 ha) và triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn để ổn định canh tác, sản xuất nâng cao thu nhập.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Hiện nay, đoạn đường Tỉnh lộ 706 từ xã Công Hải đi lên xã Phước Chiến đã xuống cấp, đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp, do xuống cấp nhiều đoạn tiềm ẩn gây ra tai nạn rất nguy hiểm, kiến nghị sớm nâng cấp đoạn này.(Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024)

Đối với các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở Giao thông vận tải xin giải trình như sau: Trong năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Đường tỉnh 706 (Phước Chiến - Phước Thành) tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 11/7/2024, trong đó có có sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km2+630 - Km2+942 và nâng cấp đường tràn tại lý trình Km1+600, Đường tỉnh 706. Hiện, Sở Giao thông vận tải đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 9 năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến: Cấp tỉnh nên xây dựng đề án về du lịch cho địa phương, hiện nay địa phương không đủ năng lực và nguồn lực xây dựng một đề án về Du lịch tại địa phương. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Công văn số 1913/SVHTTDL-VP ngày 10/9/2024)

Qua rà soát, để phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh, đồng thời khai thác lợi thế tiềm năng du lịch của địa phương, ngày 01/12/2021 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc đã ban hành Quyết định số 3565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Phước Chiến giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Trung: Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên đầu tư hệ thống kênh nhánh cấp 2, 3 kết nối kênh nhánh cấp 1 (TM17) thuộc hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ để phục vụ cho khu sản xuất (khoảng 300ha) Tham Dú - Đồng Dày (hiện năng lực tưới hồ Phước Nhơn không đảm bảo tưới cho khu này). (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 1173/BQLDA NN&PTNT-DA1 ngày 06/9/2024)

Dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái - Tân Mỹ được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 02/12/2022. Trong đó có đầu tư kênh cấp 2, cấp 3 kết nối từ kênh cấp 1 của tuyến kênh TM17 và TM19 (tưới cho khu sản xuất Tham Dú - Đồng Dày và tiếp nước cho hồ Phước Nhơn).

Hệ thống các tuyến kênh cấp 2, cấp 3 đã ký hợp đồng thi công, công tác giải phóng mặt bằng đã kiểm kê, áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Do phải thực hiện theo Luật đất đai năm 2024 nên chờ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp Chính quyền địa phương, nhà thầu thi công vận động các hộ dân để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước. Tuy nhiên việc vận động khó khăn, mặt bằng đã vận động ít, không liên thông tuyến nên ảnh hưởng đến thi công toàn tuyến.

Đề nghị Chính quyền địa phương quan tâm phối hợp cùng Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bác Ái tiếp tục vận động các hộ dân có đất bị thu hồi cho thi công trong khi chờ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ngay sau khi có mặt bằng, Ban quản lý dự án sẽ đốc thúc Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tuyến kênh để đáp ứng mục tiêu dự án.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Trung (cử tri Thành Công Minh): cử tri có đất sản xuất tại thôn Đồng Dày có kiến nghị làm đường dân sinh tránh đường cao tốc Bắc - Nam để thuận tiện cho bà con đi khu sản xuất.(Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024 và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã có Báo cáo số 407/BC-VPQLĐBIV.1 ngày 12/9/2024)

Ngày 06/9/2024, Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận, Ban ATGT huyện Bác Ái, UBND xã Phước Trung, Ban ATGT huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh, UBND thị trấn Phước Dân, Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị cử tri liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1. Sau khi kiểm tra hiện trường, các bên thống nhất nội dung như sau:

Hiện trạng khu đất sản xuất của một hộ dân như sau (do địa phương cung cấp): Hướng Đông giáp với đất hộ dân liền kề, hướng Tây gần với đường xuyên nội đồng địa phương, hướng Nam gần với đường tỉnh lộ 705 tại Km7+105 và hướng Bắc giáp với đường cao tốc tại Km 80 (trái tuyến).

Kiến nghị, đề xuất xử lý của các bên tham gia hiện trường: Trước đây đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo chưa hình thành, đường đi đến khu đất sản xuất và vận chuyển nông sản của hộ dân trên là tự tạo lối mòn. Theo kiến nghị của cá nhân cử tri trên là cần phải làm đường dân sinh để thuận lợi cho việc đi lại sản xuất là không phù hợp. Sự cần thiết làm đường gom dân sinh nhằm phục vụ chung cho khu vực với nhiều hộ dân có nhu cầu để đi sản xuất, tuy nhiên trường hợp này chỉ là một cá nhân.

- Kiến nghị của cử tri thôn Đồng Dày, xã Phước Trung: Có kế hoạch mở nước phục vụ cho bà con sản xuất lúa tại các tuyến kênh TM19, TM21.(Công ty khai thác Công trình Thủy lợi trả lời tại Công văn số 606/CTKTTL-QLNCT ngày 09/9/2024)

Ngày 24/5/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1893/SNNPTNT-TTBVTV về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Trong đó tại khoản 2 đề nghị Công ty: *“Căn cứ lịch thời vụ và cơ cấu giống của Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan có kế hoạch điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với lịch sản xuất, cụ thể đến từng khu vực, xứ đồng, tránh lãng phí nguồn nước. Trong trường hợp, các hộ dân tại các địa phương sản xuất lúa ngoài kế hoạch tưới của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Đề nghị Công ty có biện pháp đóng các van lấy nước nhằm ngăn chặn các hộ dân mở rộng, phát triển diện tích sản xuất lúa theo hình thức tưới tràn mặt ruộng (tưới rãnh) trong khu tưới Tân Mỹ.”*

Ngày 6/8/2024, Công ty đã tổ chức mời các bên liên quan họp để thống nhất kế hoạch triển khai sản xuất nông nghiệp tại khu tưới thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ trong vụ Mùa năm 2024 và các năm tiếp theo, nhằm đảm bảo an toàn công trình và sử dụng hiệu quả nguồn nước của dự án HTTL Tân Mỹ. Trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan tại cuộc họp, Công ty đã có báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 563/CTKTTL-QLNCT ngày 22/8/2024 về việc báo cáo đề xuất triển khai sản xuất nông nghiệp tại khu tưới của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, trong đó có nội dung đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và có ý kiến chỉ đạo với nội dung *“Đối với diện tích sản xuất lúa mới phát sinh nhưng không nằm trong diện tích thiết kế tưới cho lúa của khu tưới Tân Mỹ: Dừng sản xuất lúa, tuyên truyền vận động người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kiên quyết không điều tiết cho diện tích lúa trong vụ Mùa năm 2024 và các năm tiếp theo”*.

Theo thiết kế, tuyến kênh TM19 cấp nước cho 130ha (trong đó: 23 ha lúa; 11,44ha màu hàng năm; 95,56ha cây công nghiệp và cây lâu năm), tuyến kênh TM21 cấp nước cho 183ha (trong đó: 177ha màu hàng năm; 6ha cây công nghiệp và cây lâu năm).

Do đó đối với kiến nghị của cử tri thôn Đồng Dày, xã Phước Trung thì Công ty sẽ tiếp tục cấp nước cho diện tích sản xuất lúa theo thiết kế của tuyến kênh TM19 với tổng diện tích là 23ha; Riêng đối với tuyến kênh TM21, Công ty sẽ không cấp nước cho diện tích lúa theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1893/SNNPTNT-TTBVTV ngày 24/5/2024.

3. Tổ 3 (Huyện Thuận Bắc)

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Nghĩa, xã Bắc Sơn: Ngày 30/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tuy nhiên, đến nay kinh phí hỗ trợ cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa có. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm cấp kinh phí để hỗ trợ cho các Tổ an tâm thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Ngày 30/9/2024, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết số 41/NQ-HĐND về điều chỉnh, phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nội dung chi đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri thôn Cà Rôm, xã Công Hải: Trước đây thời điểm vào năm 2007, 2008 toàn bộ đất của hộ dân (thửa đất dọc Công ty đá Nam Châu Sơn đến dọc đường giáp đường sắt), Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng cây neem và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong kết nối từ Đập Dâng sẽ trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm giấy CNQSDĐ thì không được, cho là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý. Đề nghị tỉnh có hướng tháo gỡ cho người dân để sớm được làm giấy CNQSDĐ. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Vào chiều ngày 09/9/2024 tại UBND xã Công Hải, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu thập thông tin, tài liệu để giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XI. Cùng tham gia buổi làm việc gồm có: Đại diện các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các đơn vị: Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Công Hải và cử tri thôn Cà Rôm, xã Công Hải (35 hộ dân có mặt). Tại buổi làm việc, cử tri thôn Cà Rôm, xã Công Hải nêu nội dung kiến nghị vấn đề chủ yếu: Các hộ dân có đất canh tác tại khu vực gần Công ty đá Nam Châu Sơn đến giáp đường sắt Bắc - Nam; vào thời điểm năm 2007-2008 Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng cây Neem và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong vòng 7 năm rồi sẽ trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm Giấy CNQSDĐ thì không được, vì là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý. Nên kiến nghị tỉnh có hướng tháo gỡ cho người dân để sớm được làm Giấy CNQSDĐ.

Tại buổi làm việc đại diện các cơ quan tham gia đã tiếp tục giải thích, phổ biến, truyền đạt lại mục đích, ý nghĩa của Chương trình 661/QĐ-TTg (còn gọi là Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 1998-2010), được triển khai nhằm Trồng mới 5 triệu ha rừng cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, để tăng độ che phủ của rừng lên 43%, góp phần đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai; Sử dụng có hiệu quả diện tích đất trồng, đồi núi trọc, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói, giảm nghèo, định canh, định cư, tăng thu nhập cho dân cư sống ở nông thôn miền núi. Một phần quan trọng của chương trình này là chính sách trồng rừng thay thế nương rẫy và hỗ trợ gạo cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi.

Thông qua buổi làm việc, các hộ dân tham gia đều đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời xác định trong suốt thời gian tham gia chương trình các hộ dân tham gia đều đã được nhận hỗ trợ đúng như nội dung triển khai. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời

gian thực hiện (các hộ dân cho biết chương trình chỉ thực hiện hỗ trợ trong vòng 7 năm), mặt khác việc trồng cây Neem được khuyến khích nhằm giúp người dân có thêm thu nhập từ nguồn thu sản phẩm lá, hạt cây neem để bán cho công ty để sản xuất các sản phẩm từ lá, hạt cây neem; tuy nhiên, đến nay không có người thu mua, một phần diện tích cây trồng không chăm sóc đã chết nên thực hiện chuyển đổi cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, bà con đề nghị được xem xét cấp Giấy CNQSDĐ, nhất là khu vực diện tích đất bằng phẳng, có thể canh tác nông nghiệp tại khu vực gần Công ty đá Nam Châu Sơn đến giáp đường sắt Bắc - Nam.

Để xác định thông tin cụ thể chi tiết và khu vực cử tri kiến nghị theo hồ sơ quản lý rừng, Chi cục Kiểm lâm cùng đại diện các cơ quan tham gia và cử tri, tiến hành rà soát đối chiếu thông tin bản đồ tích hợp Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia. Qua đó xác định: khu vực gần Công ty đá Nam Châu Sơn đến giáp đường sắt Bắc - Nam, thôn Kà Rôm, xã Công Hải có vị trí lâm phần thuộc khoảnh 4, khoảnh 5 Tiểu khu 133b, với tổng diện tích là 94,68 ha thuộc 3 loại rừng. Diện tích này, theo kết quả đã rà soát tích hợp QHLNQG giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; ngành Nông nghiệp và PTNT đã tích hợp đề xuất đưa ra ngoài lâm nghiệp với diện tích 24,37 ha (đất chưa có rừng) để bàn giao về địa phương ổn định đất sản xuất nông nghiệp theo đề nghị của Chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng; diện tích còn lại (gồm: Đất có cây gỗ tái sinh và Rừng trồng thành rừng) vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu quản lý.

Kết quả đối chiếu nêu trên được thông tin đến các hộ dân tham gia tại buổi làm việc và được đại diện các cơ quan chức năng, các hộ dân tham gia đã hiểu được những nỗ lực của các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đề ra các giải pháp giúp ổn định đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trên địa bàn và đồng tình với nguyên tắc thực hiện rà soát đưa ra ngoài lâm nghiệp đối với diện tích đất chưa có rừng, tập trung liền vùng, độ dốc <math>< 15^0</math> và có khả năng canh tác sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, các hộ dân tham gia kiến nghị các ngành chức năng cần tổ chức khảo sát kiểm tra thực địa tại khu vực trên (có sự tham gia của người dân) để đảm bảo công tác lập quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế. Về nội dung kiến nghị này, sau khi rà soát, tích hợp Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong thời gian sớm nhất ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra thực địa (rà soát đưa ra ngoài lâm nghiệp đối với diện tích đất chưa có rừng, tập trung liền vùng, độ dốc <math>< 15^0</math> và có khả năng canh tác sản xuất nông nghiệp); kế hoạch chi tiết sẽ có thông báo gửi đến người dân trên địa bàn được biết để cùng tham gia, triển khai thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo

- Kiến nghị của cử tri thôn Kà Rôm, xã Công Hải: Đường Tỉnh lộ 706 qua địa phận thôn Kà Rôm có 02 bờ tràn vào mùa mưa hay ngập trôi xe, cùng với lượng xe chờ đất, đá của các Công ty đi qua rất nhiều làm hư hỏng, tạo nhiều ổ gà tại 02 bờ tràn gây khó khăn và rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đoạn này. Đề nghị tỉnh có giải pháp sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua đoạn này. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024)

Trong năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Đường tỉnh 706 (Phước Chiến - Phước Thành) tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 11/7/2024, trong đó có có sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km2+630 - Km2+942 và nâng cấp đường tràn tại lý trình Km1+600, Đường tỉnh 706. Hiện, Sở Giao thông vận tải đã hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 9 năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri thôn Hiệp Kiệt, xã Công Hải: Đối với Dự án điện gió Công Hải đã được chủ trương đầu tư năm 2015 nhưng đến nay Dự án này chỉ hoàn thành được nhà Điều hành, chưa thi công các Trụ Tuabin, trong quá trình triển khai quá chậm so với các

Dự án khác. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng để thúc đẩy dự án triển khai.(Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 4368/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/9/2024)

Dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 của Tổng Công ty Phát điện 2 bao gồm 02 dự án thành phần gồm: (1) Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 1 được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 18/4/2013, thay đổi lần 1 ngày 17/01/2014, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2023 với quy mô công suất 03MW, tổng vốn đầu tư 191 tỷ đồng và (2) Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/5/2013 và cấp thay đổi lần 1 ngày 17/01/2014, lần 2 ngày 17/5/2021 với quy mô công suất 37,5MW, tổng vốn đầu tư 1.061 tỷ đồng. Đây là dự án nằm trong Chương trình hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam.

Quá trình triển khai thực hiện dự án chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như xung đột chính trị giữa Liên bang Nga và Ukraine; dịch bệnh Covid 19; quá trình phê duyệt phương án đấu nối kéo dài; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do có nhiều hộ dân chưa đồng thuận; chưa có cơ chế giá điện để xác định hiệu quả dự án... Tuy nhiên, ngoài những nguyên nhân khách quan nêu trên, cũng có một số nguyên nhân chủ quan về phía Chủ đầu tư như chưa tính toán hết được lộ trình ban hành giá điện nên chậm trong công tác phê duyệt hồ sơ mời thầu; Tổng Công ty Phát điện 2 là đơn vị vốn nhà nước nên phải chịu ràng buộc về nguồn vốn nhà nước theo quy định pháp luật.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản số 4002/UBND-KTTH ngày 30/8/2024 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành thanh tra tình hình sử dụng đất của dự án để tham mưu xử lý dự án theo quy định pháp luật về đất đai, làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi đơn đốc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý dự án khi đủ điều kiện theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Tiên, xã Công Hải: Trước đây Công ty Du lịch Bình Tiên có hứa với người dân thôn Bình Tiên sau này có người chết đưa đi chôn nơi khác bên Công ty sẽ hỗ trợ mai táng phí (mỗi trường hợp 5 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 2022 có 01 trường hợp người dân thôn Bình Tiên chết nhưng đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ mai táng phí của Công ty. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng làm việc với Công ty để được hỗ trợ cho người dân.(UBND huyện Thuận Bắc trả lời tại Công văn số 4427/UBND-NC ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Tiên, xã Công Hải: Trước đây bên Công ty Du lịch Bình Tiên có hứa sẽ đầu tư các cơ sở hạ tầng cho nhân dân thôn Bình Tiên nhưng đến nay Công ty không thực hiện như cam kết với người dân trong thời gian triển khai dự án. Hiện nay, cơ sở hạ tầng trong thôn chưa được hoàn thiện, còn thiếu và chưa đảm bảo như: Hệ thống nước thải bị hư, không có lối thoát gây ứ tắc, ô nhiễm môi trường ở cuối thôn. Đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp khắc phục.(UBND huyện Thuận Bắc trả lời tại Công văn số 4427/UBND-NC ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong: Trước đây Công ty Hoàng Thành Đô Lương có tư vấn cho người lao động khi đăng ký làm việc tại Công ty từ 01 đến 03 tháng sẽ được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng hiện nay người lao động làm việc hơn 01 năm nhưng vẫn chưa được tham gia đóng BHXH. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng tháo gỡ cho người lao động để ổn định làm việc và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 3038/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 13/9/2024)

Ngày 06/9/2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập Đoàn đi làm việc trực tiếp với Công Ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Thành Đô Lương theo nội dung Công văn số 2907/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 30/8/2024 về việc làm việc với Công ty CP SX và ĐT Hoàng Thành Đô Lương về tình hình tham gia BHXH cho người lao động, kết quả như sau:

1. Tình hình lao động của doanh nghiệp tại thời điểm kiểm tra: - Tổng số lao động là: 390 người; - Số lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội là: 216 người; - Số lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội là: 174 người.

2. Qua kiểm tra xác suất hồ sơ, có trường hợp người lao động vào làm việc từ những tháng đầu năm 2023 (theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) nhưng đến khoảng giữa năm 2024 mới đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Do đó, Đoàn làm việc nhận thấy ý kiến của cư trí theo Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 20/8/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổ 3 (Huyện Thuận Bắc) "Trước đây Công ty Hoàng Thành Đô Lương có tư vấn cho người lao động khi đăng ký làm việc tại Công ty từ 01 đến 03 tháng sẽ được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng hiện nay người lao động làm việc hơn 01 năm nhưng vẫn chưa được tham gia đóng BHXH. Đề nghị các cấp quan tâm có hướng tháo gỡ cho người lao động để ổn định làm việc và đảm bảo quyền lợi cho người lao động." là đúng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã có biện pháp khắc phục là đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho 216 người lao động; còn lại 174 người lao động (vào làm việc từ ngày 01/6/2024 đến 27/8/2024) chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, Công ty đã có báo cáo lộ trình trong tháng 9 và tháng 10/2024 sẽ tham gia Bảo hiểm xã hội cho 174 lao động này.

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị Công ty sớm rà soát số người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tiếp tục đăng ký tham gia cho người lao động thuộc đối tượng chưa được tham gia Bảo hiểm xã hội; hoàn thiện và quản lý hồ sơ lao động đúng quy định hiện hành.

4. Đề nghị phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thuận Bắc và Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Hoàng Thành Đô Lương nói riêng và Các công ty khác trên địa bàn huyện Thuận Bắc nói chung về tình hình tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động, thực hiện chính sách lao động để đảm bảo cho người lao động được thụ hưởng đầy đủ chế độ đúng theo quy định.

4. Tổ 4 và Tổ 5 (Huyện Ninh Hải)

- **Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hải:** Khu vực sản xuất nông nghiệp thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải đang thiếu nước sản xuất do tình hình nắng hạn kéo dài gây xâm nhập mặn. Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống dẫn nước kết nối từ Đập Dâng Tân Mỹ và hệ thống ADP8 từ xã Nhơn Hải, Thanh Hải về thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải để phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Nhơn Hải - Thanh Hải thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8) lấy nước từ dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nước của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, phục vụ tưới cho 1000ha vùng đất khô hạn ven biển Nhơn Hải - Thanh Hải trồng nâng cao giá trị kinh tế của các loại cây trồng có lợi thế trong vùng (gồm Nho, Hành, Tỏi và cỏ chăn nuôi). Công trình hiện đang triển khai thi công. Theo quy hoạch thủy lợi và dự án HTTL Tân Mỹ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư không có quy hoạch vùng tưới cho khu vực này. Về nội dung kiến nghị của cử tri, Ngành Nông nghiệp và PTNT xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn rà soát, xác định nhu cầu dùng nước, nguồn nước phục vụ sản xuất để tính toán cân bằng nước, khả năng cấp nước về khu vực thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải để đề xuất giải pháp công trình điều tiết nước phù hợp.

- **Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải:** Hiện nay, Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển đông đang thả lồng bè nuôi trồng thủy sản, tại khu vực mà từ trước đến nay ngư dân thôn Mỹ

Hiệp thả lưới đánh bắt hải sản nên làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm, xem xét dịch chuyển lồng bè nuôi đến vị trí phù hợp hơn.(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông đã lập hồ sơ dự án đầu tư tại khu vực biển thuộc vùng quy hoạch nuôi biển huyện Ninh Hải (thuộc khu vực nuôi thủy sản theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Công ty đang thực hiện thí điểm mô hình nuôi trồng thủy sản bằng lồng HDPE tại vùng biển thuộc địa bàn xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) được xem là mô hình nuôi biển ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, mô hình đã được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thủy sản đánh giá cao có khả năng ứng dụng để phát triển nuôi biển sâu kết hợp du lịch, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển “Giảm khai thác - tăng nuôi trồng”.

Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Đề án Quản lý và Phát triển vùng nuôi biển tỉnh Ninh Thuận”. Sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp cùng các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương sắp xếp nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh được phê duyệt.

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Tại khu vực gần trường bản, nghĩa trang Công giáo (Hộ Hải) và nghĩa trang Tân Hội, phía Bắc dải liệt sĩ tỉnh. Từ năm 2003 người dân đã tự khai hoang, bao chiếm sử dụng, hiện nay bà con Nhân dân có nhu cầu cấp giấy Chứng nhận QSDĐ nhưng không nằm trong bản đồ địa chính cần phải đo đạc, bổ sung. Cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Nay, cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm thực hiện đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, tạo thuận lợi cho Nhân dân đăng ký cấp giấy Chứng nhận QSDĐ theo quy định.(Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 4699/STNMT-ĐĐ ngày 03/10/2024)

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1456/KH-UBND ngày 04/4/2024 về đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; số 3640/KH-UBND ngày 09/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch số 1456/KH-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì khu vực cử tri xã Hộ Hải đề nghị đo đạc bổ sung bản đồ địa chính để phục vụ công tác cấp đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa có trong Kế hoạch số 3640/KH-UBND ngày 09/8/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Hộ Hải giao nhiệm vụ cho Công chức địa chính xã thực hiện việc khảo sát thực địa, tiến hành khoanh vẽ phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích (ha) cần thiết phải đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính; có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 3640/KH-UBND ngày 09/8/2024 để làm cơ sở triển khai đo đạc bổ sung bản đồ địa chính cho xã Hộ Hải.

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Hiện nay, có ba kênh thoát lũ (Mương Cây Trôm; Mương Đồng Miếu; Mương Cầu Ván) không thoát nước được vào mùa mưa, công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát ba kênh này nhưng cử tri chưa thấy triển khai nạo vét, khơi thông các kênh này; do đó, cử tri tiếp tục đề nghị các cấp sớm bố trí kinh phí đầu tư nạo vét và bê tông các kênh mương nói trên trong năm 2024.(Công ty khai thác Công trình Thủy lợi trả lời tại Công văn số 606/CTKTTL-QLNCT ngày 09/9/2024)

- Mương Cây Trôm theo kiến nghị của cử tri là tuyến kênh tiêu nội đồng và thoát nước mặt trong khu dân cư thôn Lương Cách, xã Hộ Hải. Hiện nay tuyến kênh này do Ủy ban nhân dân

xã Hộ Hải quản lý, Công ty đề nghị UBND xã Hộ Hải kiến nghị UBND huyện Ninh Hải xem xét, bố trí kinh phí đầu tư nạo vét và bê tông tuyến kênh trên.

- Mương Đông Miếu theo kiến nghị của cử tri là tuyến kênh tiêu nội đồng do địa phương quản lý, Công ty đề nghị UBND xã Hộ Hải kiến nghị UBND huyện Ninh Hải xem xét, bố trí kinh phí đầu tư nạo vét và bê tông tuyến kênh trên.

- Mương Cầu Ván theo kiến nghị của cử tri là tuyến kênh N2 thuộc hệ thống thủy sản Đàm Nại có nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp cho 80ha diện tích nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm) thuộc xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. Trong tháng 9/2023, Công ty đã tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến kênh N2 đoạn từ K0+K1+200 với tổng chiều dài là 1.200m. Riêng đoạn từ K1+200+KC, một số đoạn người dân lấn chiếm sản xuất, làm thu hẹp mặt cắt kênh gây cản trở dòng chảy, giảm khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Ngày 15/12/2022, Công ty có Công văn số 680/CT KTT-QLNCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, Khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có trả lời kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải với nội dung *"Trước đây tuyến kênh N2 đã được thu hồi bồi thường, do đó Công ty đề nghị UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo UBND xã Hộ Hải tổ chức tuyên truyền, vận động người dân dọc tuyến kênh hoàn trả lại hiện trạng theo hồ sơ thu hồi bồi thường. Sau khi địa phương vận động người dân hai bên tuyến kênh N2 hoàn trả hiện trạng, Công ty sẽ bố trí kinh phí đưa vào kế hoạch nạo vét mở rộng tuyến kênh N2 nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, giảm nhẹ thiệt hại của nhân dân vào mỗi mùa mưa, lũ"*.

Do đó, Công ty kính đề nghị UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo UBND xã Hộ Hải tổ chức tuyên truyền, vận động người dân dọc tuyến kênh N2 đoạn từ K1+200+KC hoàn trả lại hiện trạng kênh theo hồ sơ thu hồi bồi thường để Công ty có cơ sở bố trí kinh phí nạo vét mở rộng tuyến kênh N2 nhằm đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa, lũ.

5. Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8 (Thành phố PRTC)

- **Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: Sở Giao thông vận tải rà soát, nghiên cứu việc đặt các biển báo, chỉ dẫn lên Cao tốc đi các tỉnh đảm bảo phù hợp cho người tham gia giao thông để nhận biết và đi đúng hướng.**(Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã có Báo cáo số 407/BC-VPQLĐBIV.1 ngày 12/9/2024)

Ngày 06/9/2024, Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận, Ban ATGT huyện Bác Ái, UBND xã Phước Trung, Ban ATGT huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh, UBND thị trấn Phước Dân, Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị cử tri liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1, kết quả cụ thể như sau:

Hiện trạng nút giao cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo với tuyến Quốc lộ 27 tại Km260+700 và Km260+900 thuộc địa bàn xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn. Kiến nghị, đề xuất xử lý của các bên tham gia hiện trường: Tại buổi kiểm tra, Ban ATGT huyện Ninh Sơn và UBND xã Nhơn Sơn, không dự nên việc xác định nội dung theo ý kiến cử tri không thực hiện được.

- **Kiến nghị của cử tri thôn Nha Hố 1 xã Nhơn Sơn (tiếp tục kiến nghị): đường dây Trung áp 22KW đi qua sát mái nhà rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân (nội dung này đã được kiến nghị năm 2022 và được ngành điện lực phúc đáp tại Công văn số 222/PCNT-KD ngày 13/7/2022 sẽ cân đối nguồn vốn phân bổ năm 2023 để bọc hóa đường dây trung áp, đồng thời phát triển lưới điện hạ áp để xóa các nhánh dây điện kẻ kéo chuyền nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân sử dụng) nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm. Đề nghị ngành Điện lực sớm triển khai đảm bảo an toàn cho nhân dân (thời gian qua đã có một hộ dân bị nguồn điện chuyền tải xuống vật dụng gia đình và bị điện**

giật). (Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 3493/PCNT-KD ngày 09/9/2024)

Nội dung kiến nghị này, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phúc đáp tại Văn bản số 2221/PCNT-KD ngày 13/7/2022, cụ thể:

“Qua kiểm tra thực tế, vị trí mà các hộ dân thôn Nha Hồ 1 kiến nghị là đoạn đường dây trung áp 22kV (loại dây 3xAC.185+AC.70mm²) từ trụ 476TC/31/49 tới trụ 476TC/31/55 thuộc tuyến 476TC để cấp điện cho nhân dân khu vực xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn. Đường dây trung áp này đang băng ngang thửa đất của các hộ dân, đi dọc theo Quốc lộ 27 và cách tim đường Quốc lộ 27 từ 15 đến 20m. Hiện tại, đường dây đang nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 27 và được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân.

Qua kiểm tra hồ sơ, đường dây trung thế 22kV nêu trên do Xí nghiệp giống cây trồng Nha Hồ (nay là Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ) xây dựng từ năm 1980, sau đó bàn giao cho Điện lực Ninh Thuận (nay là Công ty Điện lực Ninh Thuận) quản lý vận hành từ năm 2002. Sau khi tiếp quản, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã thực hiện cải tạo, nâng cấp lưới điện để cấp điện cho các hộ dân sử dụng.

Đường dây trung áp (đoạn từ trụ 476TC/31/49 tới trụ 476TC/31/55) hiện nằm trong hành lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 27 (27m tính từ tim đường Quốc lộ 27), được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân và nằm trong chỉ giới hành lang an toàn lưới điện. Vì vậy, Công ty Điện lực Ninh Thuận không có cơ sở di dời đường dây trung áp nói trên theo đề nghị của các hộ dân, đồng thời các hộ dân phải đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành đường dây, trước mắt Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn thực hiện tuyên truyền đến các hộ dân về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn sử dụng điện, thường xuyên giám sát để xử lý ngay các tình trạng vi phạm hành lang an toàn (nếu có). Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ cân đối nguồn vốn Tổng công ty phân bổ trong năm 2023 để bọc hóa đường dây trung áp, đồng thời phát triển lưới điện hạ áp để xóa các nhánh dây điện kéo chuyễn nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân sử dụng”.

Thực hiện nội dung trả lời trên, trong năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn thông báo đến các hộ dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đồng thời song song với đó nhằm giải quyết kiến nghị trên thì Dự án gói thầu SPC-KfW3.2-W-NT: “Xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” (trong đó có khu vực thôn Nha Hồ 1) đang triển khai thực hiện thi công. Dự án gói thầu trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi đã và đang thực hiện thi công bắt đầu từ đầu năm 2023. Tuy nhiên từ đầu năm 2024 đến nay, công trình tạm ngưng thi công do ảnh hưởng về nguồn lực và các yếu tố khách quan khác của Nhà thầu nên dự án chưa được tiếp tục thực hiện thi công lại, dẫn đến công trình chậm tiến độ. Hiện tại, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam đang làm việc với Nhà thầu là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi để thực hiện thi công trở lại trong thời gian sớm nhất và dự kiến từ tháng 12/2024 đến năm 2025.

Riêng hạng mục phát triển lưới điện hạ áp tại khu vực thôn Nha Hồ 1, xã Nhơn Sơn đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 09/2024. Sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn (tiếp tục kiến nghị): Không đồng thuận việc xây dựng Nhà máy chế biến đá thuộc địa phận thôn Núi Ngông. Vì khoảng cách từ nhà máy xuống 100 hộ dân rất gần (có 2 hộ dân ở gần sát nhà máy), nội dung này chưa được lấy ý kiến tham vấn của người dân. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem xét và có giải pháp

để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 4375/STNMT-MT ngày 13/9/2024)

1. Thông tin chung về Dự án:

Dự án Nhà máy chế biến đá tại thôn Núi Ngõng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (viết tắt là Dự án) của Công ty Cổ phần NCS - Núi Ngõng (viết tắt là Chủ dự án) đã được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 và đã được UBND huyện Ninh Sơn cấp Giấy phép môi trường (GPMT) số 337/GPMT-UBND ngày 11/12/2023, với quy mô công suất và giải pháp xử lý đối với các loại chất thải như sau:

- Quy mô và công suất: gồm có 02 trạm nghiền sàng đá (tổng công suất 500 tấn/giờ); 01 trạm sản xuất cát nhân tạo, công suất 60.000 m³/năm và 01 trạm trộn bê tông tươi, công suất 120 m³/giờ; bãi chứa sản phẩm, bãi thải và các công trình phụ trợ (như nhà kho, nhà chứa chất thải nguy hại, nhà bảo vệ, trạm biến áp, hồ chứa nước, bể xử lý nước thải)".

- Các loại chất thải phát sinh và giải pháp giảm thiểu:

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân viên: được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (giá trị cột B) sau đó dẫn về hồ thu và được tái sử dụng để tưới đường vận chuyển;

+ Bụi, khí thải từ hoạt động nghiền sàng đá; phương tiện vận chuyển, hoạt động bốc xúc: lắp đặt hệ thống phun nước (béc phun) tại trạm nghiền sàng; tưới nước dọc theo tuyến đường vận chuyển; bãi tập kết nguyên vật liệu, sản phẩm, ...;

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: thu gom, lưu giữ, vận chuyển và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

2. Về tình hình hoạt động của Dự án: Hiện tại, Dự án chưa triển khai xây dựng.

3. Về giải quyết đối với kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn:

- Đối với nội dung kiến nghị này, từ tháng 8/2024 đến nay, Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND huyện Ninh Sơn đã phối hợp với các cơ quan liên quan và Chủ dự án tổ chức 02 đợt đối thoại trực tiếp với các hộ dân thôn Núi Ngõng, xã Nhơn Sơn tại trụ sở UBND xã Nhơn Sơn, cụ thể: vào ngày 05/8/2024 (do Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì) và ngày 05/9/2024 (do Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn chủ trì).

Tại các cuộc đối thoại trên, người dân tại thôn Núi Ngõng đồng thuận với hoạt động khai thác và vận chuyển đá nhưng quan ngại việc chế biến đá ảnh hưởng đến môi trường và các hộ dân xung quanh, nhất là 02 hộ dân ở gần khu vực Dự án. Thông qua đối thoại, Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn, các sở, ngành, địa phương đã giải đáp các thắc mắc của người dân như sau: Các vấn đề bụi phát sinh của Dự án khi đi vào hoạt động đã được nhận diện, đánh giá và đề xuất các giải pháp trong nội dung GPMT được UBND huyện Ninh Sơn cấp, cụ thể: lắp đặt hệ thống béc phun nước tại trạm nghiền sàng, bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi tập kết sản phẩm đảm bảo không phát tán bụi, tưới nước dọc theo tuyến đường vận chuyển; đồng thời, đã tuyên truyền, vận động, giải thích với các hộ dân về các quy định pháp luật về môi trường. Về phía Chủ dự án đã cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường theo GPMT số 337/GPMT-UBND ngày 11/12/2023 do UBND huyện Ninh Sơn cấp, nhất là việc phun nước giảm bụi khu vực chế biến và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường. Riêng đối với 02 hộ dân gần khu vực Dự án, Công ty cam kết sẽ làm việc trực tiếp với 02 hộ dân này để trao đổi, thống nhất và có giải pháp bảo vệ, giảm thiểu tác động hoặc hỗ trợ, di dời.

- Ngày 12/9/2024, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn tiếp tục chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; UBND xã Nhơn Sơn và Chủ dự án để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác triển khai xây dựng và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy chế biến đá tại thôn Núi Ngõng. Theo đó, trong thời gian tới, UBND huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan

chuyên môn của huyện cập nhật hiện trạng xung quanh khu vực Dự án (sau khi có tuyến cao tốc Bắc-Nam) và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung đã góp ý đối với Dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá và báo cáo, tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp với hiện trạng khu vực, vị trí hoạt động của Dự án, đảm bảo các vấn đề về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, an toàn giao thông và an ninh trật tự trong khu vực.

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Các biển báo cấm xe chở khách tại khu vực sầm uất, khu du lịch là không hợp lý, gây phiền hà cho khách du lịch vào tỉnh khi họ di chuyển bằng xe khách; Kiến nghị Sở Giao thông vận tải rà soát, sửa đổi cho hợp lý hơn để tạo điều kiện cho các xe khách du lịch vào tỉnh, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh nhà phát triển hơn.(UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 5403/UBND-QLĐT ngày 08/10/2024)

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Hiện nay địa bàn của phường có 13 hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong nhưng không được hưởng chính sách, hiện nay các hội viên đã lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong.(Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 3585/SNV-QLNS ngày 13/9/2024)

Qua rà soát, hiện nay về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng Thanh niên xung phong được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Theo đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được công nhận và có Quyết định hưởng chế độ trợ cấp của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã hướng dẫn các địa phương lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngành quản lý theo quy định tại Công văn số 376/SLĐTBXH-NCCXH ngày 24/02/2020.

Tuy nhiên, trên cơ sở kiến nghị của quý cử tri về nội dung nêu trên, Sở Nội vụ xin tiếp thu và sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong trong thời gian tới – trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Cử tri chưa đồng thuận với trả lời của Sở công thương tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp thứ 19, lý do nội dung trả lời chưa rõ đối với dự án điện mặt trời Phước Thái, điện mặt trời Sông Trâu, điện gió gặp khó khăn trong vấn đề thi công (địa phương chưa tạo điều kiện: gây khó khăn trong thi công khi xe chở vật liệu đến công trình; việc hòa mạng lưới chậm; thua lỗ, nguồn thu bị ảnh hưởng dẫn đến việc chi trả lương cho công nhân chậm, có nơi còn chưa thanh toán lương cho công nhân)(Sở Công Thương trả lời tại Công văn số 2104/SCT-CN ngày 17/9/2024)

(1) Địa phương chưa tạo điều kiện, gây khó khăn trong thi công khi xe chở vật liệu đi vào dự án: Đối với nội dung này, Sở Công Thương không phải là cơ quan quản lý nên không giải trình nội dung này và kiến nghị chuyển nội dung này đến Ủy ban nhân dân các huyện: Ninh Phước, Thuận Bắc và các đơn vị có liên quan quản lý các tuyến giao thông này để giải trình cho cử tri nắm rõ nguyên nhân.

(2) Việc hòa mạng lưới chậm; thua lỗ - nguồn thu bị ảnh hưởng dẫn đến việc chi trả lương cho công nhân chậm, có nơi còn chưa thanh toán lương cho công nhân. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn tỉnh:

Tính đến hết ngày 31/12/2020 có 32 dự án điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại và tính đến ngày 30/10/2021 có 11 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại. Điều này chứng minh là sự quan tâm vào cuộc cả hệ thống chính trị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các dự án triển khai đầu tư xây dựng kịp thời và đưa vào vận hành, được

hưởng cơ chế giá bán điện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 (đối với các dự án điện mặt trời); Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 (đối với các dự án điện gió) trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid bùng phát.

Riêng 03 dự án điện mặt trời vận hành sau ngày 31/12/2020 và 01 dự án điện gió vận hành sau ngày 01/11/2021 (hoà mạng lưới điện chậm), không được hưởng cơ chế giá FIT theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 (đối với các dự án điện mặt trời); Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 (đối với các dự án điện gió), mà chỉ được hưởng cơ chế giá bán điện theo Khung giá phát điện chuyển tiếp tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương, cụ thể:

- Dự án Nhà máy ĐMT Thiên Tân 1.4 trên hồ Sông Trâu, huyện Thuận Bắc được công nhận vận hành thương mại sau 31/12/2020.

- Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram được công nhận vận hành thương mại năm 2023 đối với phần công suất 93MW sau ngày 01/11/2021

- Dự án ĐMT Phước Thái 2 và ĐMT Phước Thái 3 đang triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2024.

Nguyên nhân việc triển khai đưa các dự án vào vận hành không kịp hưởng giá FIT, có các nguyên nhân sau:

(1) Thời điểm triển khai dự án là thời điểm bùng phát dịch Covid 19 do gặp khó khăn trong việc nhập thiết bị, thuê nhân công, chuyên gia nhập cảnh và các vấn đề lưu thông giữa các huyện, tỉnh.

(2) Cơ chế chính sách về giá điện Chính phủ chưa ban hành kịp thời đối với các dự án vận hành sau mốc thời gian giá FIT.

(3) Quy hoạch điện VIII chậm phê duyệt (Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023);

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Bệnh nhân đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận thường thiếu thuốc và được hướng dẫn ra ngoài Bệnh viện mua thuốc. Như vậy người dân mua Bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải mua thuốc bên ngoài, điều này gây thiệt thòi cho người mua bảo hiểm y tế. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTC ngày 14/9/2024)

- Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền: qua xác minh ý kiến của cử tri kiến nghị bệnh viện không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

- Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: qua xác minh ý kiến của cử tri kiến nghị bệnh viện có để xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số thuốc Erythropioetin, thuốc Albumin do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo quy định. Bệnh viện đã chủ động lập kế hoạch, tổ chức mua sắm các thuốc nêu trên; trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu; để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của bệnh nhân, bệnh viện đã hướng dẫn người bệnh mua bổ sung loại thuốc thiếu trong toa thuốc của Bảo hiểm Y tế và thanh toán trực tiếp với Cơ quan BHXH. Hiện nay, Bệnh viện đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu cung ứng đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của người bệnh trong thời gian tới.

- Tại Bệnh viện Mắt: Thuốc điều trị bệnh glôcôm dạng dùng nhỏ giọt và thuốc điều trị nám dạng dùng nhỏ giọt thiếu là do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo quy định; bệnh viện đã thay thế mặt hàng thuốc tương tự để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân điều trị bệnh glôcôm và điều trị nám từ đầu năm đến nay tăng vọt, theo đó các loại thuốc được chỉ định thay thế cũng không đáp ứng kịp thời theo nhu cầu sử dụng. Hiện nay, Bệnh viện đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của người bệnh tại bệnh viện.

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và Chỉ đạo bệnh viện tỉnh, bệnh viện Mắt khẩn trương làm việc với nhà thầu trúng thầu nhanh chóng cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của người bệnh trong thời gian sớm nhất.

- Kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ: Các cấp, các ngành quan tâm đến chính sách nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn (không có đất ở). Hiện nay các đối tượng này nhà ở đã xuống cấp trên đất nông nghiệp không thể triển khai xây dựng và sửa chữa được.(Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 3273/SXD-VP ngày 13/9/2024)

Chương trình hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013-2020 đến nay đã kết thúc và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng tổng kết Chương trình tại báo cáo số 128/BC-UBND ngày 08/5/2020.

Trong thời gian tới, khi có chủ trương thực hiện tiếp theo của các cấp Bộ Ngành Trung ương, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục xây dựng Đề án thực hiện theo đúng quy định.

- Kiến nghị của cử tri phường Phú Hà: Tình trạng khí hậu, thời tiết hiện nay không ổn định nên thường xuyên xảy ra các vụ sét đánh trên địa bàn Tỉnh. Do đó các cấp nên có sự chủ động kiểm tra đối với công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Đối với tháp truyền hình nên kiểm tra lại hiện nay còn đảm bảo an toàn hay không?(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024 và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 1273/ĐPTTH-DVQC ngày 06/9/2024)

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do sét đánh gây ra, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ năm 2021-2024, UBND đã phê duyệt và đầu tư xây dựng 75 cột thu lôi chống sét trên địa bàn các huyện, thành phố, qua 04 năm theo dõi tình trạng sét đánh xung quanh khu vực xây dựng cột thu lôi chống sét giảm.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các cảng cá tiến hành kiểm tra thực tế các hồ chứa nước, các công trình thủy lợi, các sông suối trên địa bàn tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 565/BC-SNNPTNT ngày 08/8/2024 về kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khắc phục những công trình bị hư hỏng; phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch, Phương án và đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 3423/KH-UBND ngày 29/7/2024 về phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 về việc phê duyệt Phương án hộ đê, bảo vệ xung yếu đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Hiện nay, các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch và Phương án này.

- Đối với tháp truyền hình nên kiểm tra lại hiện nay còn đảm bảo an toàn hay không? Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để kiểm tra và theo văn bản số 1273/ĐPTTH-DVQC ngày 06/9/2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Công trình Cột tháp anten cao 134m của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được đầu tư đưa vào sử dụng năm 2001, trên cơ sở triển khai thi công và hoàn thiện từ 02 dự án xây dựng: Tháp anten tự đứng 125m và nâng thêm 9m (đưa độ cao từ 125m thành 134m).

Qua 23 năm đưa vào hoạt động đến nay hiện trạng cột còn tốt, công tác bảo trì, bảo dưỡng được quan tâm triển khai, bố trí kinh phí thực hiện bảo trì theo đúng định kỳ quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật truyền dẫn phát sóng chương trình Phát thanh, Truyền hình và đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan và người dân xung quanh khu vực cột tháp.

- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Hệ thống mương nước TT4 tại hẻm 49/11/1 đường Ngô Gia Tự đã được đầu tư sửa chữa nhưng thoát nước nhưng chưa đảm bảo. Kiến nghị xây dựng hệ thống mương ngầm hoặc thường xuyên nạo vét mương.(Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 4899/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ sở định hướng đào tạo nghề (cụ thể là Trường Cao đẳng nghề) như thế nào để định hướng người dân địa phương có thể yên tâm học nghề để có việc làm.(Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 2608/SGDDT-TCHC ngày 07/10/2024)

Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục và các cơ sở định hướng đào tạo nghề là rất quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Dưới đây là một số phương thức phối hợp hiệu quả:

1. Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp: Các cơ sở định hướng đào tạo nghề phối hợp với ngành giáo dục khảo sát và thu thập thông tin về nhu cầu lao động tại địa phương để điều chỉnh chương trình đào tạo nghề cho phù hợp; Đưa các nội dung thực tiễn vào chương trình giảng dạy để sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào công việc sau này.

2. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp: Các cơ sở định hướng đào tạo nghề mời doanh nghiệp tham gia cung cấp ý kiến về kỹ năng và kiến thức cần thiết cho người lao động; Tổ chức các khóa thực tập, thực tế tại doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên để họ hiểu rõ hơn về công việc và môi trường làm việc.

3. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức: Các cơ sở định hướng đào tạo nghề phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các buổi hội thảo thông tin cho người dân về lợi ích của việc học nghề và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; Chia sẻ câu chuyện thành công của những người đã học nghề và có việc làm ổn định để khích lệ người dân.

4. Hỗ trợ tài chính: Các cơ sở định hướng đào tạo nghề phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể yên tâm theo học; Hỗ trợ người dân có thể vay vốn để học nghề với lãi suất thấp.

5. Theo dõi và đánh giá: Các cơ sở định hướng đào tạo nghề theo dõi và đánh giá chất lượng đào tạo nghề để có những điều chỉnh kịp thời; Lắng ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và cơ sở đào tạo nghề, cùng với sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố quyết định để giúp người dân địa phương yên tâm học nghề và tìm kiếm việc làm.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Khu vực đất ở đoạn Sở Tư pháp - Ngân hàng Công thương rào chắn đã lâu, có thi công hay không, nếu không thì thu hồi lại để tiến hành đầu tư việc khác. Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ) đã bỏ hoang, có chủ trương đầu tư xây dựng hay không vì đã lâu không thấy đưa vào sử dụng.(Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 4368/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/9/2024)

*** Khu vực đất ở đoạn Sở Tư pháp - Ngân hàng Công thương:**

a) Khu vực đất phía Bắc đường 16 tháng 4:

- Khu vực đất đã rào chắn thuộc dự án Khu đô thị Mỹ Phước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Gia Việt tại Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. Dự án có khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến nay chưa bàn giao đủ diện tích đất cho Chủ đầu tư thi công. UBND tỉnh đã có văn bản số 4954/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết

xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án; hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang trình UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xem xét phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, triển khai các bước tiếp theo.

- Phần diện tích còn lại tiếp giáp đường 16 tháng 4 nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu Khu công viên trung tâm; hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000).

b) Khu vực đất phía Nam đường 16 tháng 4:

Khu đất này nằm trong phạm vi ranh giới Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị phía Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 07/3/2023; hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các hồ sơ quy hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở triển khai kêu gọi đầu tư theo quy định.

*** Khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ):**

Theo đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 được quy hoạch định hướng là đất hỗn hợp. Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị mới Đông Nam (phần mở rộng).

Ngày 09/8/2024, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 252/TB-VPUB về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất ngành Văn hóa, ngành Y tế, ngành Tài nguyên và Môi trường; đấu giá Quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp lại, trong đó: (1) giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp lại đang triển khai bán, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, phù hợp, đúng quy định pháp luật; (2) giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xác lập các hồ sơ bán tài sản gắn với đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Sở Xây dựng; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bán tài sản gắn với đấu giá quyền sử dụng đất, làm cơ sở tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Khu vực quảng trường, tượng đài cần mở nhạc tạo sự phấn khích cho người dân khi tập thể dục buổi sáng.** (Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 4899/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương: Cần đầu tư đài phun nước hoặc đèn ở Công viên trước Nhà Công vụ Tỉnh ủy tạo mỹ quan đô thị.** (Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 4899/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- **Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Theo Quyết định 01 ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Khu vực này còn thuần nông, bà con chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và một số hộ buôn bán nhỏ lẻ. Đề nghị các cấp xem xét và có lộ trình và tạo điều kiện phù hợp để bà con nông dân có điều kiện tiếp tục chăn**

nuôi để tăng thu nhập.(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Theo khoản 1 Điều 12 và khoản 2 Điều 83 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định: **“Nghiêm cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường” và “Các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp”.**

Để triển khai quy định của Luật Chăn nuôi, ngày 11/12/2021 HĐND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm: *“Tất cả các phường và khu dân cư xã Thành Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tất cả các khu dân cư: thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, thị trấn Phước Dân thuộc huyện Ninh Phước và thị trấn Tân Sơn thuộc huyện Ninh Sơn”* và tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND quy định: **Đối với các cơ sở chăn nuôi (trừ nhà yến) đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này thì không được coi nói, mở rộng quy mô chăn nuôi và phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 02/01/2025.**

Như vậy, theo quy định của Luật Chăn nuôi và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Thuận đã có lộ trình để người dân thực hiện di dời địa điểm chăn nuôi hoặc chuyển đổi nghề phù hợp, đồng thời Tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ cho việc di dời và chuyển đổi nghề khi dừng chăn nuôi. Vì vậy, Tỉnh đề nghị người dân chăn nuôi ở các khu vực cấm chăn nuôi phải tuân thủ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Tại vòng xoay ngã 5 phường Tấn Tài đã xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh và thành phố có giải pháp làm hẹp vòng xuyên hoặc đặt tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. (UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 5403/UBND-QLĐT ngày 08/10/2024)

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Thời gian vừa qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, Thành phố, một phần diện tích đất của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thuộc địa bàn khu phố 1- phường Đài Sơn đã được cho thuê mở các dịch vụ ăn uống phục vụ bà con. Hiện nay, diện tích đất của Trung tâm còn lại rất nhiều, rất mong các cấp quan tâm mở rộng thêm các dịch vụ khác để phục vụ các hoạt động vui chơi khác cho người dân.(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Công văn số 1913/SVHTTDL-VP ngày 10/9/2024)

Trên cơ sở thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục, thể thao... của người dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ngày 15/3/2022 Trung tâm Văn hóa tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Quyết định số 295/QĐ-UBND, với tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất để tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Việc mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ để phục vụ cho hoạt động vui chơi khác cho người dân theo kiến nghị của cử tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu giao Trung tâm Văn hóa rà soát đề nghị điều chỉnh Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê nếu còn

tài sản chưa sử dụng hết công năng, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao, đề xuất các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Hiện nay tình hình khám chữa bệnh của y, bác sĩ của Bệnh viện tỉnh chưa tích cực, có những loại bệnh cần được khám chữa kịp thời mà lại hẹn thời gian quá dài từ một tháng trở lên là không phù hợp (bị đau răng). Đề nghị Bệnh viện tỉnh quan tâm quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ngày càng tốt hơn.(Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Đối với bệnh nhân mắc các bệnh lý răng hàm mặt, Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh đều có lịch hẹn cụ thể. Một số bệnh lý cần trám răng, sửa răng có thời gian chờ kéo dài hơn 1 tháng do số lượt bệnh nhân cần điều trị sửa, trám răng trong những tháng gần đây tăng đột biến dẫn đến tình trạng người bệnh phải chờ đợi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đến lịch hẹn tái khám, bệnh nhân có thể đến bệnh viện khám bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám nếu có triệu chứng bất thường.

Hiện nay, Bệnh viện tỉnh đã chỉ đạo khoa Răng Hàm Mặt sắp xếp lại thời gian hẹn bệnh nhân ngắn hơn; đồng thời điều chỉnh, bổ sung thêm ghế nha phục vụ kỹ thuật trám răng, sửa răng để phục vụ tốt hơn cho người bệnh;

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo Bệnh viện khẩn trương mua sắm bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực của Khoa Răng Hàm Mặt để phục vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Phụ cấp lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay quá thấp. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại mức hỗ trợ thêm cho lực lượng này.(Công an tỉnh trả lời tại Công văn số 2042/CAT-PV01 ngày 18/9/2024)

Đối với mức hỗ trợ hàng tháng hiện tại theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quá trình tham mưu xây dựng Nghị quyết, Công an tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách của địa phương để đề xuất mức hỗ trợ cho phù hợp; ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được hưởng thêm các chế độ mới so với lực lượng Bảo vệ dân phố (cũ) như: hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền ốm đau, tai nạn, thương tích, chết trong khi thực hiện nhiệm vụ, bồi dưỡng làm nhiệm vụ vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí chi các khoản trên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, tiếp thu ý kiến của cử tri, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào tình hình ngân sách của địa phương để tham mưu nâng hỗ trợ hàng tháng cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đảm bảo phù hợp với cuộc sống, khích lệ, động viên lực lượng này tham gia hoạt động.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Dự án khu du lịch Hải Long triển khai chậm, đề nghị cần triển khai thực hiện sớm để người dân an tâm lao động và ổn định cuộc sống.(Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 4368/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/9/2024)

Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 13/02/2014 với quy mô diện tích đất khoảng 4,47 ha; tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng; tiến độ thực hiện 32 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã được UBND tỉnh chấp thuận giãn tiến độ 24 tháng (đưa dự án đi vào hoạt động tháng 5/2020).

Dự án triển khai chậm tiến độ có nguyên nhân khách quan do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm thực hiện, nhất là xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, đo đạc, xác định giá đất, bồi thường thu hồi đất; theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt thì dự án có tên trong danh mục thu hồi đất (chuyển tiếp từ năm 2022) nhưng trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất không có (bị nhầm vị trí), chưa ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường đối với 30

hộ/40 hộ (tỷ lệ đạt 75%). Trong đó: 01 hộ đã nhận tiền bồi thường, 27 hộ đã thông báo nhận tiền (lần 3), 02 hộ chưa thông báo nhận tiền; hiện còn 10 hộ chưa ban hành Quyết định thu hồi, bồi thường; bên cạnh đó một phần nguyên nhân do chủ đầu tư chưa phối hợp với cơ quan chức năng chuyển kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường. Theo báo cáo của Công ty tại văn bản số 90/CV-DLHL ngày 11/9/2024, cam kết sẽ chuyển kinh phí bồi thường cho các hộ dân trong tháng 10/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức họp rà soát tiến độ hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chuyển kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để thực hiện chi trả bồi thường theo cam kết tại văn bản số 90/CV-DLHL ngày 11/9/2024; đồng thời có cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan và triển khai xây dựng hoàn thành dự án, để tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hộ gia đình bà Lê Thị Đình- Khu phố 5 đề nghị được đối thoại trực tiếp với cấp tỉnh về giải quyết các vụ liên quan đến việc khiếu nại đất đai và giải quyết dứt điểm cho gia đình bà.

UBND tỉnh có Quyết định số 1696/QĐ-UBND 10/12/2023 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của Bà Lê Thị Đình

UBND tỉnh có Công văn số 5074/UBND-TCD ngày 05/12/2023 về thông tin kết quả giải quyết vụ việc của bà Lê Thị Đình

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Dự án nâng cấp Kênh tiêu Chà Là: trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng nút nhà của người dân nhưng đơn vị thi công và Công ty bảo hiểm đã khảo sát để bồi thường, tuy nhiên, mức giá bồi thường thấp, kiến nghị nghiên cứu xem xét nâng mức hỗ trợ tương xứng để đủ kinh phí sửa chữa lại nhà.(Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước trả lời tại Công văn số 793/BXDNL-QLDA ngày 14/9/2024)

Đối với quy trình bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về bảo hiểm công trình, trước khi thi công Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị Bảo hiểm công trình đến các hộ dân nằm trong phạm vi thi công tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng ban đầu, chụp và lưu trữ hình ảnh theo quy định.

Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá ghi nhận hiện trạng đối với các trường hợp hộ dân thông báo nút nhà, kịp thời có giải pháp di dời những hộ dân bị ảnh hưởng “nặng” do quá trình thi công ra khỏi phạm vi công trình để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Sau khi công trình hoàn thành, Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thi công, để cùng với các đơn vị có liên quan: Ủy ban nhân dân phường, Tổ dân phố, Tư vấn giám sát về An toàn - Môi trường - Xã hội đi kiểm tra, khảo sát tất cả các hộ dân dọc hai bên bờ kênh Chà Là bị ảnh hưởng nút nhà trong quá trình thi công, lập Biên bản kiểm kê tình trạng nút nhà có xác nhận của hộ dân và các đơn vị liên quan. Trên cơ sở Biên bản kiểm kê đánh giá tình trạng nút nhà, đơn vị Kiểm định đã lập dự toán, đơn giá, định mức bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời Thông báo đến Chủ đầu tư cùng với đơn vị có liên quan, đi đến nhà các hộ dân bị ảnh hưởng, thông tin cho hộ gia đình bị ảnh hưởng biết về việc bồi thường, giá trị bồi thường...

Trong quá trình lập dự toán, đơn giá, định mức bồi thường của đơn vị Kiểm định dựa trên cơ sở kiểm tra, đánh giá, so sánh giữa hiện trạng nhà dân trước và sau khi thi công công trình để đưa ra mức giá bồi thường theo quy định pháp luật, việc kiến nghị của cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ bồi thường lên để đủ kinh phí sửa chữa lại nhà là chưa có cơ sở để xem xét.

Nếu hộ gia đình nào mà chưa hiểu rõ thì Chủ đầu tư sẽ cùng Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và hướng dẫn để cử tri biết về quy trình đánh giá tác động ảnh hưởng nút nhà trong quá trình thi công có các bước thực hiện rất cụ thể.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hiện nay một số khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, có lúc phòng bệnh đông người điều trị nội trú (từ 10- 12 người) dùng chung một phòng vệ sinh nên người bệnh gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Đề nghị nghiên cứu có giải pháp xử lý bảo đảm thuận tiện hơn cho người bệnh.(Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Hiện nay, tại các phòng bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí 6-8 giường/phòng bệnh, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh cho bệnh nhân sử dụng. Riêng khoa Ngoại Thần kinh có phòng B4 là bố trí 12 giường, phòng C1 khoa Nội Thần kinh bố trí 10 giường; tuy nhiên, cả 02 phòng bệnh này đều có nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh của bệnh nhân trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có báo cáo, đề xuất nhu cầu vốn sửa chữa các nhà vệ sinh bị hư hỏng tại Bệnh viện với kinh phí dự kiến 965 triệu đồng. Trong thời gian chờ bố trí kinh phí, Sở Y tế sẽ chỉ đạo Bệnh viện sẽ tiếp tục kiểm tra, sửa chữa khắc phục các nhà vệ sinh bị hư hỏng nhẹ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hiện nay người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 79 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đề nghị cần quan tâm đến đối tượng này để được cấp thẻ bảo hiểm y tế.(Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Căn cứ khoản 8 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT đối với người cao tuổi gồm có: Người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể như sau:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Như vậy, người cao tuổi thuộc các trường hợp nêu trên sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Sở Y tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến tận người dân biết.

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Trước đây Công ty TNHH Thanh Sơn mời các hộ dân ven Sông (khu phố 5,8,9) để họp lấy ý kiến về dự án Khu dân cư Đông Hải; hiện nay bà con nhân dân đang có nhu cầu đất ở nhiều, môi trường không đảm bảo, gây ảnh hưởng bà con sống xung quanh tại bờ Sông. Đề nghị các cấp xem xét và đẩy nhanh tiến dự án Khu dân cư Đông Hải. (Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 4899/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Dự án đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 (Nghị định 17/2018/NĐ-CP) của Chính phủ, Nhà nước đầu tư đối với chủ thuyền có nhu

cầu vay vốn phát triển kinh tế biển, vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua 10 năm, hầu như toàn nước Việt Nam nói chung, riêng phường Đông Hải, thực tế đi vào hoạt động rất bất bành, có 7 tàu thuyền đã nằm bờ, đã xử lý 2 tàu, một số tàu cá cũng làm ăn khá giả và trả nợ hàng tháng cho Ngân hàng đều tốt. Đề nghị cơ quan chức quan tâm có hướng xử lý để thu hồi nguồn vốn. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ (các dự án đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP được thực hiện từ nguồn vốn tự có của ngư dân, không vay ngân hàng), đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ lãi suất, vay vốn đóng mới, nâng cấp những con tàu lớn để đủ sức vươn khơi xa, bám biển, tăng thu nhập cho gia đình bằng chính nghề đánh bắt hải sản, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo Báo cáo số 69/BC-NTH ngày 10/4/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận từ khi thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh (Agribank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Thuận) đã đầu tư cho vay đóng mới 09 tàu cá thuộc phường Đông Hải; trong đó có:

- 01 tàu hoạt động hiệu quả,

- 08 tàu hoạt động không hiệu quả, không trả nợ gốc/lãi theo cam kết do nhiều nguyên nhân (chủ yếu do ngư trường cạn kiệt, tình hình giá bán hải sản thấp so với chi phí khai thác, một số chủ tàu ý lại chủ trương của nhà nước, ý thức trả nợ chưa cao,..); trong đó:

+ Ngân hàng đã thu hồi tàu cá để bán đấu giá và thu hồi nợ gốc 02 tàu cá.

+ Đối với 06 tàu cá hoạt động không hiệu quả nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đề xuất các biện pháp xử lý như sau:

* Trường hợp chủ tàu chây ỳ, cố tình không trả nợ: Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp đôn đốc các chủ tàu thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng và có biện pháp mạnh đối với những chủ tàu có tâm lý trông chờ, ý lại thiếu thiện chí trả nợ ngân hàng như khởi kiện, thu giữ tài sản, phát mãi tài sản hoặc bàn giao tài sản cho chủ dự án mới.

* Trường hợp chủ tàu năng lực khai thác kém: Ngân hàng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và chủ tàu tìm đối tác chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới hiệu quả hơn. Hiện ngân hàng có cơ chế chuyển đổi tàu cá cho chủ đầu tư mới trên cơ sở xác định giá trị chuyển nhượng theo thị trường và người nhận chuyển nhượng được tiếp tục hưởng cơ chế hỗ trợ lãi suất như đối với chủ tàu cũ; cho phép thời hạn vay vốn đối với người nhận chuyển đổi tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP có thể dài hơn thời hạn vay vốn của chủ dự án cũ đã được phê duyệt; có chính sách phân loại nợ, xử lý rủi ro riêng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu có dư nợ lớn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

* Trường hợp chủ tàu có hợp tác trả nợ nhưng có khó khăn tạm thời do ngư trường không thuận lợi dẫn đến khai thác, thu mua không hiệu quả, ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu như: cơ cấu lại nợ, cho vay bổ sung vốn lưu động,... theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, phụ cấp thấp nhưng phải đóng 50% bảo hiểm y tế và 30% Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ các khoản thì mức phụ cấp còn lại thấp hơn mức lương cơ sở và thấp hơn so với trước khi tăng mức lương cơ sở. Đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho lực lượng này. (Công an tỉnh trả lời tại Công văn số 2042/CAT-PV01 ngày 18/9/2024)

Đối với mức hỗ trợ hàng tháng hiện tại theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quá trình tham mưu xây dựng Nghị quyết, Công an tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách của địa phương đề đề xuất mức hỗ trợ cho phù hợp; ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được

hưởng thêm các chế độ mới so với lực lượng Bảo vệ dân phố (cũ) như: hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền ốm đau, tai nạn, thương tích, chết trong khi thực hiện nhiệm vụ, bồi dưỡng làm nhiệm vụ vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí chi các khoản trên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời, tiếp thu ý kiến của cử tri, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào tình hình ngân sách của địa phương để tham mưu nâng hỗ trợ hàng tháng cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đảm bảo phù hợp với cuộc sống, khích lệ, động viên lực lượng này tham gia hoạt động.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Hiện nay có những trường hợp đã được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang các đất màu khác thì đang bị vướng về thuế nên chưa được chuyển. Đề nghị có cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang các loại đất khác. (Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trả lời tại Công văn số 4899/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Người dân tiếp tục có ý kiến về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân Văn Hải. Khi người dân bệnh nặng có nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tỉnh phải qua Trạm y tế phường làm thủ tục chuyển viện gây mất thời gian cho nhân dân. Kính mong các cấp xem xét được ưu tiên đăng ký khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện Tỉnh.(Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTC ngày 14/9/2024)

Tại Điều 8 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quy định: Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, huyện, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: Tuyển chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong chuyên tuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/ 12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyển chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Hình thức chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liên kê theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1 hoặc chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới hoặc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến. (Trừ các trường hợp bệnh nhân nặng cần cấp cứu, điều trị khẩn cấp). Do đó, người dân khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh thì phải có giấy chuyển tuyến theo quy định.

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị các cấp nghiên cứu nâng thêm định mức sử dụng điện, nước cho hộ dân vì thời tiết ngày càng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước của các hộ dân tăng.(Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 3273/SXD-VP ngày 13/9/2024 và Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 744/CV-CNNT ngày 12/09/2024)

“Căn cứ Thông tư số 88/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/12/2012 Liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng-Bộ nông nghiệp và phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền Quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu Công nghiệp và khu vực Nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Công ty CP cấp nước xây dựng Phương án giá tiêu thụ nước sạch trình các cấp và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của UBND tỉnh

Ninh Thuận phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sinh hoạt của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận.

Theo đó biểu giá bán lẻ và định mức sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách, sinh hoạt các hộ dân cư theo khung giá đã được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định cụ thể như sau.

- Sinh hoạt các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách: Từ 01 m³ đến 05 m³ (SH1) giá 5.000 đồng/m³.

- Sinh hoạt các hộ dân cư: Từ 01 m³ đến 15 m³ (SH2) giá 7.000 đồng/m³

- Sinh hoạt các hộ dân cư (SH3) Trên 15 m³ giá 10.500 đồng/m³.

Vì vậy, Công ty chưa thể nâng thêm định mức cho các hộ dân cư trong thời tiết nắng nóng như hiện nay được."

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp, yêu cầu Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận rà soát, điều chỉnh định mức sử dụng nước cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy định hiện hành để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân.

(Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 4316/PCNT-KD ngày 30/10/2024)

Hiện nay, công tác triển khai giá bán điện đến tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023, của Bộ trưởng Bộ Công thương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 Quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 Quy định giá bán điện.

Bên cạnh đó, việc ban hành định mức sử dụng điện bậc thang (6 bậc) và giá bán lẻ điện cho đối tượng khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước (Chính phủ, Bộ Công Thương), không thuộc thẩm quyền của ngành điện. Công ty Điện lực Ninh Thuận kính đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thông báo cho cử tri được biết.

6. Tổ 9, Tổ 10, Tổ 11 (Huyện Ninh Phước)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo khảo sát thi công, mở rộng Cầu Liên Sơn 1, xã Phước Vinh nằm trên Tỉnh lộ 708 vì cây cầu này nằm ở khúc cua, dưới chân dốc và cầu nhỏ hơn mặt đường, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024)

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, khảo sát thực địa, đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp và phân loại, ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Hiện nay, tuyến đường nội đồng từ Tỉnh lộ 708 đi vào xứ đồng Láng Ké và một số khu vực sản xuất nông nghiệp khác, đường có độ dốc cao nên mỗi khi trời mưa đường bị xói mòn, thời gian gần đây nhiều xe có trọng tải lớn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận lưu thông, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng các công trình quân sự nên đã làm cho mặt đường hư hỏng nặng, khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Cử tri mong muốn sau khi công trình quân sự hoàn thành, các ngành chức năng có liên quan sớm có kế hoạch bê tông đoạn đường trên để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại và lưu thông hàng hoá. (Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước trả lời tại Báo cáo số 547/BC-UBND ngày 17/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Hiện nay, chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng là rất thấp so với thực tế công việc, trong khi thời gian làm việc người hoạt động không chuyên trách như cán bộ, công chức. Cử tri kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm và quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày

10/6/2023 của Chính phủ đảm bảo hợp lý hơn để người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã an tâm công tác.(Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 3585/SNV-QLNS ngày 13/9/2024)

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Vừa qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 Quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng và kiêm nhiệm (*nếu có*) đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố được quy định trên cơ sở đảm bảo tổng mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố không vượt quá quỹ phụ cấp được khoán hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Đồng thời, hiện nay thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, mức khoán quỹ phụ cấp để thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (*không thấp hơn 1,5 lần mức lương cơ sở*) đã được điều chỉnh cao hơn so với mức phụ cấp hàng tháng trước đây được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (*không thấp hơn 1,14 lần mức lương cơ sở*), trường hợp kiêm nhiệm chức danh (*được khuyến khích*) sẽ được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (*trước đây là 50%*) và mức lương cơ sở để thực hiện các chế độ phụ cấp nêu trên cũng đã được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên mức 2.340.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024 (*theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ*). Qua đó, đã góp phần tăng thêm chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tuy nhiên, trên cơ sở kiến nghị của quý cử tri về nội dung nêu trên, Sở Nội vụ xin tiếp thu và sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định trong thời gian tới – trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Sau khi tuyến đường Cao tốc Bắc – Nam đưa vào sử dụng thì một số vùng đất sản xuất nông nghiệp của người dân không có lối đi vào vận chuyển hàng hoá... Cử tri đã kiến nghị đến các ngành chức năng của tỉnh, huyện khảo sát tiếp tục thu hồi đất, mở 03 tuyến đường gom để đi vào các vùng sản xuất. Tuy nhiên, đến nay các ngành chức năng của tỉnh, huyện chỉ xem xét và cho ý kiến thu hồi, mở 01 trong 03 tuyến đường gom. Cử tri tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí để mở thêm 02 tuyến đường gom còn lại giúp nhân dân có đường đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản được thuận lợi hơn.(Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024 và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã có Báo cáo số 407/BC-VPQLĐBIV.1 ngày 12/9/2024)

Ngày 06/9/2024, Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận, Ban ATGT huyện Bác Ái, UBND xã Phước Trung, Ban ATGT huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh, UBND thị trấn Phước Dân, Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị cử tri liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận kết quả cụ thể như sau:

Hiện trạng tại thôn Phước An 1 có 03 tuyến đường, cử tri đề nghị làm đường gom cụ thể như sau:

Tuyến số 01: Tuyến dọc theo tuyến cao tốc tại Km96+033 (phải tuyến), chiều dài đoạn tuyến khoảng 280,0m. Trong đó đường đất hiện hữu rộng 2,0m, chiều dài 75,0m. Đoạn còn lại là 205,0m là đất sản xuất của các hộ dân.

Tuyến số 02: Tuyến dọc theo tuyến cao tốc tại Km98+500 (trái tuyến), chiều dài đoạn tuyến khoảng 300,0m. Hiện hữu là tuyến đường mòn rộng 4,0m, kết cấu bằng đất.

Tuyến số 03: Tuyến dọc theo tuyến cao tốc tại Km95+000 (phải tuyến), chiều dài đoạn tuyến khoảng 300,0m. Hiện hữu là đất sản xuất của các hộ dân.

Kiến nghị, đề xuất xử lý của các bên tham gia hiện trường:

Tuyến đường số 01 và số 02 đã có trong danh mục thực hiện đường gom dân sinh và đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương vào năm 2023. Hiện nay do địa phương chưa thực hiện xong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nên Nhà đầu tư không có mặt bằng thi công. Đề nghị địa phương khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo có cơ sở triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Tuyến đường số 03. Đề nghị địa phương báo cáo đầy đủ sự cần thiết phải bổ sung đường gom dân sinh tại khu vực này, trong đó cần xác định rõ việc bổ sung đường gom dân sinh phục vụ cho bao nhiêu hộ dân, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu. Trên cơ sở đó đề nghị địa phương phải tổ chức họp dân, có biên bản cuộc họp và các hộ dân bị ảnh hưởng khi mở rộng, bổ sung đường gom đồng ý chấp thuận GPMB ký vào biên bản để làm căn cứ khả thi cho đề xuất.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện quan tâm giải quyết kịp thời các trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn cần mổ gấp nhưng Bệnh viện tỉnh hẹn 3 đến 4 ngày mới xếp được lịch mổ theo chế độ bảo hiểm y tế, tuy nhiên bệnh viện có tư vấn nếu bệnh nhân muốn mổ gấp thì đóng tiền dịch vụ bệnh viện sẽ mổ gấp. Một số người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên không có tiền để nộp tiền dịch vụ, khi gặp tai nạn bất trắc xảy ra phải dựa vào bảo hiểm y tế, nếu việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đảm bảo kịp thời như việc khám chữa bệnh dịch vụ, liệu có đảm bảo sức khỏe cho người dân và người dân cũng không tin tưởng vào việc khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm. (Cụ thể trường hợp em Lê Tuấn Khang. Sinh ngày 09/3/2015. Địa chỉ thôn Thái Hoà, xã Phước Thái huyện Ninh Phước. Nhập viện cấp cứu ngày 10/11/2023). (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVT ngày 14/9/2024)

Theo báo cáo của bệnh viện tỉnh: Ngày 10/11/2023, bệnh nhân Lê Tuấn Khang sinh ngày 09/3/2015 nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và chuyên điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ khám và điều trị với chẩn đoán Gãy kín đầu dưới xương cánh tay phải. Trường hợp này không có chỉ định phẫu thuật cấp cứu nên khoa Chấn thương chỉnh hình xếp lịch phẫu thuật vào thứ hai và thứ tư hàng tuần theo quy định của Bệnh viện nhằm đảm bảo cuộc mổ được chuẩn bị tốt nhất và an toàn cho người bệnh (các trường hợp mổ phiên sẽ được mổ sau khi nhập viện từ 3-4 ngày để điều trị ổn định các bệnh lý đi kèm (nếu có), thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, được Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện hội chẩn, duyệt mổ theo đúng quy định).

Tuy nhiên, do gia đình có mong muốn được phẫu thuật sớm cho bệnh nhân Khang nên khoa Chấn thương chỉnh hình đã tư vấn, sắp xếp nhân lực ngoài giờ để tranh thủ phẫu thuật sớm theo yêu cầu và gia đình bệnh nhân Khang đã đồng ý (bệnh viện đã phẫu thuật theo yêu cầu vào ngày 11/11/2023). Nhân viên khoa đã tư vấn chi phí phẫu thuật theo yêu cầu cho gia đình; khi xuất viện, bệnh nhân được cấp bằng kê chi tiết các chi phí điều trị nội trú, đảm bảo được hưởng đầy đủ chế độ của Bảo hiểm y tế. Đối với các phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện đều thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo không chậm trễ trong điều trị.

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và chỉ đạo bệnh viện tăng cường thực hiện tư vấn kỹ hơn cho người bệnh trước khi tham gia dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay một số hộ dân ở thôn Thái Giao (khoảng 25 hộ) đang sinh sống dọc từ Cầu Chá đến cây me Tây (nhà ông Phạm Minh Phụng) không có nước sinh hoạt, phải dùng nước từ kênh mương cấp II hoặc đi mua từng can nước sạch để sử dụng. Kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sớm quan tâm cấp nước sinh hoạt cho người dân. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Trong năm 2024 UBND tỉnh đã có Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Khu xử lý và mở rộng mạng đường ống cấp nước Hệ thống cấp nước Phước Hậu, Hệ thống cấp nước Hữu Đức, huyện Ninh Phước (có hạng mục **tuyến ống cấp nước cho khu vực từ Cầu Chá đến cây me Tây nhà ông Phạm Minh Phụng**). Hiện nay dự án đang trong giai đoạn trình thẩm định dự án (thời gian thực hiện dự án 2024 - 2025). Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT sẽ triển khai thực hiện đầu tư dự án và thông báo thời gian khởi công xây dựng công trình đến chính quyền địa phương và nhân dân phối hợp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay ở thôn Đá Trắng nước sinh hoạt không đủ cho người dân sử dụng. Kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sớm quan tâm khảo sát và tạo điều kiện nâng cấp đường ống nước để người dân có đủ nước sinh hoạt (do đường ống trước đây nhỏ không đủ lượng nước cung cấp cho các hộ dân). (Tiếp tục kiến nghị).(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Hiện nay Khu vực dân cư thôn Đá Trắng, nguồn nước sinh hoạt được cung cấp từ đường ống chính D140 của Hệ thống cấp nước Hoài Trung đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của người dân. Vào các giờ cao điểm và các ngày Lễ, Tết sẽ bơm nước từ Trạm cấp nước sinh hoạt Đá Trắng để cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thôn Đá Trắng.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn sẽ kiểm tra, khảo sát và sớm có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Hiện nay Thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã thông qua quy hoạch chung của Thành Phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, theo đó quy hoạch không còn chồng lấn qua địa bàn huyện Ninh Phước nói chung và xã Phước Thuận nói riêng. Như vậy Quy hoạch Đô thị hai bên bờ sông Dinh và Quy hoạch phân khu phía Nam thành phố PRTC có còn hiệu lực không? Để thuận tiện cho người dân, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét đề nghị cơ quan chuyên môn quản lý quy hoạch rà soát, kịp thời điều chỉnh quy hoạch nêu trên.(Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 3273/SXD-VP ngày 13/9/2024)

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Ninh Thuận được duyệt tại Quyết định số 151/QĐ- UBND ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó có mở rộng phạm vi ranh giới tiếp giáp phía Nam bờ sông Dinh thuộc ranh giới hành chính xã Phước Thuận huyện Ninh Phước. Theo đó, Quy hoạch phân khu Khu dân cư 02 bên bờ sông Dinh (dọc phía Bắc thuộc ranh giới hành chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và dọc phía Nam thuộc ranh giới hành chính của huyện Ninh Phước) phù hợp theo Quy hoạch chung thành phố được duyệt tại thời điểm trên.

Hiện nay, Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, có phạm vi ranh giới điều chỉnh chỉ nằm trong địa phận hành chính của thành phố và không mở rộng vùng xung quanh để đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH 15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Trên cơ sở Quy hoạch chung được duyệt, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và rà soát lập danh mục điều chỉnh các đồ án Quy hoạch phân khu (trong đó có đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư 02 bên bờ sông Dinh) đảm bảo phù hợp theo quy định và phạm vi ranh giới lập Quy hoạch phân khu chỉ thuộc địa bàn thành phố. Tại khu vực thuộc địa bàn huyện Ninh Phước, hiện nay theo Quy hoạch tỉnh được duyệt Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện và các Quy hoạch chung xây dựng xã (trong đó, có xã Phước Thuận). Quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt là cơ sở triển khai rà soát điều chỉnh và lập mới các Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, các Quy hoạch này được duyệt là cơ sở để địa phương quản lý Quy hoạch xây dựng, thực hiện dự án theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Hiện nay quy hoạch khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận không thống nhất một số loại đất với quy hoạch sử dụng đất của Ninh Phước đến năm 2030, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp để nhân dân thuận tiện trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất.(Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 3273/SXD-VP ngày 13/9/2024)

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 đã được duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/6/2020. Hiện nay, trên cơ sở Quy hoạch tỉnh được duyệt tại Quyết định 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các Quy hoạch chuyên ngành thuộc Quy hoạch cấp trên do Chính phủ phê duyệt, trong đó có xác định nhiều phạm vi ranh giới chồng lấn với Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam. Do đó, Sở Xây dựng đã phối hợp lấy ý kiến các ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam đảm bảo, đồng bộ trong thời gian đến.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, xã An Hải được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đang phát triển công nghệ chuyển đổi số để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã không có tên đường, số nhà; Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cần có tên đường, số nhà ở nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, buôn bán trên các trang mạng điện tử giúp cho người dân ngày càng phát triển. (Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước trả lời tại Báo cáo số 547/BC-UBND ngày 17/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, tại khu vực dốc cầu Tuấn Tú đi từ An Long xuống Trại giống bị trùng thấp nặng, gồ ghề xe tải, xe máy chạy nhiều dễ gây ra tai nạn. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, khảo sát và hỗ trợ kinh phí đổ bê tông lại để người dân đi lại. (Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước trả lời tại Báo cáo số 547/BC-UBND ngày 17/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, theo mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2024 đối với hộ gia đình là rất cao (Người thứ nhất: 1.263.600đ/năm, người thứ hai: 884.520đ/năm ...) người dân nông thôn chủ yếu làm nông nên có thu nhập thấp, không ổn định. Hộ gia đình có đông con nên không có đủ điều kiện để mua BHYT. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét và có giải pháp hỗ trợ để người dân nông thôn tham gia BHYT đầy đủ.(Bảo hiểm xã hội trả lời tại Công văn số 696/BHXH-VP ngày 17/9/2024)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Mức BHYT là do Luật quy định. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT đối với người tham gia BHYT hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở và người tham gia BHYT hộ gia đình được áp dụng giảm trừ mức đóng (người thứ nhất: 100%, người thứ hai: 70%, người thứ ba: 60%, người thứ tư: 50%, từ người thứ năm trở đi bằng 40% của người thứ nhất) khi các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Thực hiện các quy định trên, từ ngày 01/7/2024, mức đóng BHYT đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình và một số đối tượng khác tăng theo mức lương cơ sở nêu trên.

Tuy nhiên, khi mức đóng BHYT tăng thì quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của người tham gia BHYT cũng tăng. Cụ thể:

- Chi phí cho một lần KCB BHYT nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở là 351.000 đồng thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% so với trước ngày 01/7/2024 chỉ là 270.000 đồng.

- Khi người tham gia BHYT nằm viện điều trị có can thiệp dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 105.300.000 đồng so với trước ngày 01/7/2024 chỉ là 81.000.000 đồng...

Trường hợp người tham gia BHYT có thu nhập không ổn định, gặp khó khăn về tài chính thì có thể tham gia BHYT với thời hạn thấp nhất là 03 tháng. Sau đó, tiếp tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tiếp theo với các thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tùy theo khả năng tài chính của mình.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Một số hộ gia đình có con em đi học ở các Trường khi mua BHYT thì được tính nhóm riêng và không được tính là nhóm chung cùng hộ gia đình, vì vậy không được tính mức hỗ trợ giảm theo thứ tự hộ gia đình là bất hợp lý, đặc biệt nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, có giải pháp tốt nhất để người dân an tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh trong cùng một hộ gia đình được mua BHYT theo hộ để được tính mức hỗ trợ giảm dần. (Bảo hiểm xã hội trả lời tại Công văn số 696/BHXH-VP ngày 17/9/2024)

Tại khoản 4, 5 Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

4. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự sắp xếp thứ 4, người tham gia BHYT hộ gia đình thuộc đối tượng có thứ tự sắp xếp thứ 5 từ trên xuống theo Điều 12 Luật BHYT. Do đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trừ HSSV đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng có thể ưu tiên) sẽ tham gia BHYT tại nhà trường và không được tham gia BHYT theo hộ gia đình.

HSSV được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT. Do đó, HSSV chỉ đóng 70% mức đóng BHYT. Như vậy, số tiền phải đóng BHYT của mỗi HSSV hiện nay là 73.710 đồng/tháng (bằng: 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) x 4,5% (mức đóng BHYT) x 70% (trách nhiệm đóng của HSSV)).

Hiện nay, HSSV có thể tham gia BHYT với nhiều phương thức đóng linh hoạt đảm bảo cho mỗi HSSV đều có thẻ BHYT, giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh vào đầu năm học như:

- Đóng theo kỳ 3 tháng, số tiền đóng 221.130 đồng;

- Đóng theo kỳ 6 tháng, số tiền đóng: 442.260 đồng;

- Đóng theo kỳ 12 tháng, số tiền đóng: 884.520 đồng.

Đặc biệt, khi tham gia BHYT tại các cơ sở giáo dục các em HSSV sẽ được chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo sức khỏe suốt năm học.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải thôn Long Bình 2 (cử tri Nguyễn Văn Tới): Hiện nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân khám bệnh, sau khi khám, điều trị bệnh xong bệnh viện cho về và có giấy hẹn tái khám. Nhưng khi đến thời gian tái khám người bệnh xuống bệnh viện để tái khám theo giấy hẹn thì Bệnh viện đề nghị người bệnh về tại Trạm y tế xã để xin giấy chuyển viện mới được tái khám, như vậy là bất hợp lý. Đề nghị ngành Y tế quan tâm, xem xét và có giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tái khám bệnh, tránh gây phiền hà cho nhân dân. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: Tuyển chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/ 12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hình thức chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1 hoặc chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới hoặc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến. (Trừ các trường hợp bệnh nhân nặng cần cấp cứu, điều trị khẩn cấp).

Theo điểm d Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó. Do đó người bệnh mắc các bệnh mãn tính (Đái tháo đường, Suy tim, Tăng huyết áp có biến chứng, Hen phế quản, ...) giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Như vậy, trong Thông tư số 40 quy định các bệnh mãn tính thì chỉ cần một giấy chuyển viện sử dụng hết năm dương lịch; đối với việc đi khám các bệnh lý khác không nằm trong danh mục các bệnh mãn tính theo quy định của Bộ Y tế, khi đi khám bệnh tại bệnh viện tỉnh phải có giấy chuyển tuyến của tuyến dưới chuyển lên và Giấy tái khám chỉ sử dụng một lần trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hẹn tái khám.

Hàng năm, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 hàng năm đến các sở ngành liên quan, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông với mục tiêu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và mỗi người dân trong việc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT.

Sở Y tế xin tiếp thu ý kiến của cử tri phản ánh và sẽ chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người bệnh biết để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải thôn An Thạnh (cử tri Hồ Văn Ngọc): Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân xuống khám bệnh và nằm lại Bệnh viện để Bác sĩ theo dõi bệnh tình. Nhưng sau vài ngày người dân thấy bệnh tình không ổn muốn xin chuyển tuyến thì Bệnh viện không cho, khi nào bệnh nặng không giải quyết được thì Bệnh viện mới cho giấy chuyển viện, như vậy quá bất cập, không đáp ứng theo nhu cầu điều trị bệnh của người bệnh, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Đề nghị ngành Y tế quan tâm chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ cho người dân. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 11 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị, không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt (sau đây gọi tắt là danh mục kỹ thuật), hoặc phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng do điều kiện khách quan (thiếu nhân lực, trang thiết bị hư hỏng, cơ sở hạ tầng không đảm bảo do xuống cấp,...) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liên hệ không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

Đối với các trường hợp bệnh nặng, bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức hội chẩn khoa, liên khoa, hội chẩn toàn viện và hội chẩn với chuyên gia bệnh viện tuyến trên để đánh giá tình trạng bệnh nhân đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời đưa ra phương pháp điều trị cụ thể. Mặt khác, việc chuyển tuyến phù hợp theo quy định sẽ tránh được tình trạng quá tải cho tuyến trên, chuyển viện không an toàn, giúp bệnh nhân giảm chi phí trong quá trình điều trị.

Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp bệnh nhẹ, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có khả năng điều trị được như u xơ tử cung, u lành buồng trứng, viêm khớp, viêm ruột thừa... Hoặc những trường hợp bệnh lý thuộc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt cho phép khám, chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận: Bệnh viện sẽ huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện, thuốc men để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân và giải thích tình hình bệnh tật, động viên gia đình và người bệnh ở lại tiếp tục điều trị. Trong những trường hợp đó, nếu người bệnh, gia đình người bệnh vẫn nhất quyết xin chuyển viện thì bệnh viện vẫn đồng ý, tuy nhiên người bệnh không được các quyền lợi BHYT theo quy định.

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền, giải thích đến người nhà và bệnh nhân hiểu rõ hơn.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải thôn An Thạnh (cử tri Trần Thị Minh Sương): Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi người dân xuống khám bệnh và lấy Mẫu xét nghiệm thì bệnh viện hết hóa chất để xét nghiệm, hẹn người bệnh hôm sau xuống, gây phiền hà cho người bệnh đi lại. Đề nghị ngành Y tế cần xem lại khâu chuẩn bị hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện để phục vụ bệnh nhân được kịp thời, đáp ứng điều kiện Bệnh viện hạng I.(Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVTTC ngày 14/9/2024)

Trong thời gian qua, cũng như các tỉnh/thành phố khác trong cả nước, việc áp dụng Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế đã gặp phải một số bất cập, từ đó Bệnh viện đa khoa tỉnh khó khăn trong việc đấu thầu vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện các giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân như:

- Thực hiện mua sắm “Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên” để đáp ứng cho vật tư y tế, hóa chất đang thiếu phục vụ trong tình huống cấp bách cho bệnh nhân;

- Mua sắm dưới 01 tỷ để đảm bảo có đủ hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế;

- Vận động tài trợ vật tư, trang thiết bị y tế từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Đối với những xét nghiệm đang chờ hoàn tất thủ tục mua sắm hóa chất, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã chủ động gửi mẫu qua Bệnh viện khác thực hiện để tránh tình trạng bệnh nhân đi đến nhiều cơ sở trong một đợt khám bệnh.

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan, qua đó đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu thầu. Hiện nay, Bệnh viện tỉnh đã kịp thời tổ chức mua sắm các gói thầu vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm... nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Việc tăng mức lương cơ sở như hiện nay dẫn đến mức mua bảo hiểm y tế của người dân cũng tăng theo, trong khi đa số người dân đang rất khó khăn, vì vậy kiến nghị ngành chức năng quan tâm hỗ trợ phần kinh phí tăng thêm để người dân có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu kế hoạch. (Ban Dân tộc trả lời tại Công văn số 1154/BDT-KHCS ngày 06/9/2024)

Hiện nay, mức đóng BHYT đã được Nhà nước quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Do đó, mức lương cơ sở tăng dẫn đến mức mua bảo hiểm y tế của người dân cũng tăng theo là phù hợp với quy định nêu trên.

Qua kiểm tra và rà soát các văn bản liên quan đến kiến nghị của cử tri xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, hiện nay, nhà nước chưa có cơ chế, chính sách hay hướng dẫn hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế của người dân do tăng mức lương cơ sở.

Vì vậy, Ban Dân tộc cũng không có cơ sở để tham mưu hỗ trợ phần kinh phí mua bảo hiểm y tế của người dân do tác động của việc tăng mức lương cơ sở. Ban Dân tộc xin thông tin đến cử tri xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để biết và mong nhận được sự thông cảm.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tỉnh quan tâm đề xuất cấp Trung ương xem xét, có kế hoạch thay thế dải phân cách cứng như hiện nay thành dải phân cách mềm kết hợp trồng hoa trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn thuộc địa phận thị trấn Phước Dân, để góp phần tạo diện mạo đô thị loại IV (thị trấn Phước Dân) trong thời gian đến. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024 và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã có Báo cáo số 407/BC-VPQLĐBIV.1 ngày 12/9/2024)

Ngày 06/9/2024, Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận, Ban ATGT huyện Bác Ái, UBND xã Phước Trung, Ban ATGT huyện Ninh Phước, UBND xã Phước Vinh, UBND thị trấn Phước Dân, Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị cử tri liên quan đến dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Sau khi kiểm tra hiện trường, các bên thống nhất nội dung như sau:

Hiện trạng đoạn tuyến QL1 từ Km1565+200 Km1566+720 nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Phước Dân, có chiều dài là 1.520,0m. Bề rộng mặt đường Bm=19,5m có bố trí dải phân cách giữa. Tổ chức giao thông gồm 06 làn xe; trong đó 04 làn xe ô tô và 02 làn xe thô sơ.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1 đoạn từ Km1525+000Km1589+300, trong đó có đoạn từ Km1565+200 – Km1566+720 qua trung tâm thị trấn Phước Dân, đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016 đến nay ổn định về kết cấu hạ tầng, người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến thuận lợi.

Kiến nghị, đề xuất xử lý của các bên tham gia hiện trường:

Mặt đường QL1 đoạn từ Km1565+200-Km1566+720 nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Phước Dân rộng 19,5m, bao gồm dải phân cách giữa (kích thước DPC giữa rộng 0,5m). Theo kiến nghị của cử tri, đề nghị thay thế DPC giữa hiện hữu bằng DPC giữa có chiều rộng từ 2,0m đến 2,5m, kết cấu đúc tường bằng BTXM hai bên và bên trong đổ đất trồng hoa sẽ dẫn đến bề rộng mặt đường QL1 tại đoạn tuyến trên sẽ bị thu hẹp lại còn 17,0m đến 17,5m. Với chiều rộng mặt đường như trên sẽ không đảm bảo bố trí đủ 06 làn xe, không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Do đó, việc cử tri kiến nghị thay thế DPC giữa hiện hữu thành DPC giữa để trồng hoa là không phù hợp trong điều kiện hiện nay.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đầu tư xây dựng bờ kè Sông Lu - đoạn thuộc thị trấn Phước Dân đã được ngành chức năng, tỉnh quan tâm phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện, trước nguy cơ sạt lở gây xói mòn trong mùa mưa lũ sắp đến, đồng thời vừa đảm bảo mỹ quan đô thị thị trấn Phước Dân, có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong thời gian sớm nhất.(Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 4368/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/9/2024)

Qua rà soát, ngành Nông nghiệp xác định việc đầu tư bờ kè Sông Lu, huyện Ninh Phước là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Do nhu cầu kinh phí đầu tư của dự án khá lớn (trên 90 tỷ đồng), trong khi đó điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn. Do đó, ngày 04/9/2024 UBND tỉnh có Tờ trình số 104/TTr-UBND đề nghị các Bộ ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn dự phòng NSTW để thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi và tham mưu bố trí vốn thực hiện dự án ngay sau khi được Trung ương hỗ trợ.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tình trạng học sinh là con em của gia đình công nhân đang đi làm ăn xa ngoài tỉnh không được vào học tại các trường công lập-nơi cha mẹ đang làm việc (do không có hộ khẩu thường trú), phải học ở những trường tư thục, rất tốn kém kinh phí, trong khi điều kiện kinh tế của họ đang rất khó khăn, cử tri mong muốn ngành chức năng, tỉnh quan tâm đề xuất cấp Trung ương xem xét, điều chỉnh quy định trên.(Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 2350/SGDDĐT-TCHC ngày 16/9/2024)

Sở GDĐT đề xuất cấp có thẩm quyền, Bộ GDĐT xem xét và điều chỉnh các quy định hiện hành liên quan đến tuyển sinh vào các trường công lập như sau:

a) Điều chỉnh quy định nhập học

Chính quyền địa phương có thể xem xét việc linh hoạt trong yêu cầu nơi thường trú, cho phép con em công nhân ngoại tỉnh có tạm trú hoặc cha mẹ có giấy tờ chứng minh làm việc tại địa phương đủ điều kiện vào học trường công lập tại nơi cha mẹ làm việc. Điều này giúp con em công nhân được nhập học tại các trường công lập mà không bị ràng buộc về nơi thường trú.

b) Chính sách hỗ trợ

Cần có chính sách trợ cấp đối với học sinh là con công nhân, người lao động làm việc tại Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất nơi có nhiều lao động; hỗ trợ tài chính hoặc giảm học phí cho con em công nhân tại các trường tư thục; có các chương trình học bổng; ... nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

c) Tăng cường hợp tác giữa các địa phương (tỉnh, thành phố)

- Khuyến khích hoặc tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình công nhân lao động có thể đăng ký tạm trú dài hạn (KT3), qua đó giúp con em họ có thể tham gia hệ thống trường công lập.

- Giải quyết vấn đề học tập cho học sinh là con em công nhân, tránh việc các gia đình phải đối mặt với khó khăn khi phải lựa chọn giữa nơi làm việc cho bản thân và nơi học tập của con mình.

Việc đề xuất các quy định mới hoặc điều chỉnh chính sách nhập học sẽ giúp đảm bảo quyền lợi giáo dục cho mọi học sinh, cải thiện quyền lợi của con em công nhân; đồng thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình, đặc biệt là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đề nghị ngành chức năng, tỉnh quan tâm phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế cho các trường tiểu học có chương trình giảng dạy tiếng dân tộc; đồng thời quan tâm phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp với đặc thù của từng trường, tương đương với quy định về số lượng học sinh/lớp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian đến.(Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 2350/SGDDĐT-TCHC ngày 16/9/2024)

Về biên chế giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (DTTS): Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông thì

môn học tiếng DTTS là môn học tự chọn, biên chế giáo viên của môn học được tính chung trong định mức giáo viên/lớp.

Tuy nhiên, tại Công văn số 1028/UBND-VXNV ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tại khoản 2 có quy định “*Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố thẩm định, phân bổ biên chế giáo viên theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế từ nguồn biên chế giáo viên được giao hằng năm để cân đối và bố trí giáo viên dạy tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên*”.

Hiện nay, cấp Tiểu học trên địa bàn huyện Ninh Phước còn thiếu 31 biên chế giáo viên; trong đó thiếu 17 biên chế giáo viên dạy tiếng DTTS. Hằng năm, căn cứ vào số lượng biên chế giáo viên được giao các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cân đối bố trí ít nhất 01 giáo viên dạy tiếng DTTS, số còn lại thực hiện kiêm nhiệm.

Về số học sinh/lớp: Hiện nay, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Ninh Phước thuộc vùng 2 và vùng 3; số lượng học sinh/lớp theo vùng được quy định tại khoản 2, điều 3 của Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Nhưng qua thực tế, việc triển khai thực hiện thì vẫn có cơ sở giáo dục với số lượng học sinh/lớp vượt quá quy định, đặc biệt với trường có quy mô nhỏ như: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phước Dân (cơ sở giáo dục có 02 điểm trường).

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, phối hợp với Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh quy định vùng để tính mức bình quân học sinh/lớp, bao gồm những trường hợp đặc biệt phải bố trí số học sinh/lớp cao hơn hoặc thấp hơn so với mức bình quân vùng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ GDĐT.

Sở GDĐT phối hợp Sở Nội vụ tham mưu các cấp có thẩm quyền quan tâm phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế cho các trường tiểu học có chương trình giảng dạy tiếng dân tộc và quy định mức bình quân học sinh/lớp phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Tình trạng thiếu cục bộ số hóa chất xét nghiệm vi rút HP tại bệnh viện tỉnh thời gian qua đã ảnh hưởng đến quá trình khám, điều trị bệnh bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân có liên quan, đề nghị ngành chức năng tỉnh thường xuyên kiểm tra, khắc phục tình trạng trên. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 4084/SYT-KHNVT ngày 14/9/2024)

Trong thời gian qua, cũng như các tỉnh/thành phố khác trong cả nước, việc áp dụng Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đầu thầu trang thiết bị y tế đã gặp phải một số bất cập, từ đó Bệnh viện đa khoa tỉnh khó khăn trong việc đầu thầu vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện các giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân như:

- Thực hiện mua sắm “Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên” để đáp ứng cho vật tư y tế, hóa chất đang thiếu phục vụ trong tình huống cấp bách cho bệnh nhân;

- Mua sắm dưới 01 tỷ để đảm bảo có đủ hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế;

- Vận động tài trợ vật tư, trang thiết bị y tế từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Đối với những xét nghiệm đang chờ hoàn tất thủ tục mua sắm hóa chất, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã chủ động gửi mẫu qua Bệnh viện khác thực hiện để tránh tình trạng bệnh nhân đi đến nhiều cơ sở trong một đợt khám bệnh.

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan, qua đó đã tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu thầu. Hiện nay, Bệnh viện tỉnh đã kịp thời tổ chức mua sắm các gói thầu vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm... nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dân: Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, vì hiện nay mức phụ cấp cho đối tượng này quá thấp, chưa tương xứng với đặc thù công việc đang đảm nhiệm. (Số Nội vụ trả lời tại Công văn số 3585/SNV-QLNS ngày 13/9/2024)

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Vừa qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 Quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng và kiêm nhiệm (nếu có) đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố được quy định trên cơ sở đảm bảo tổng mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố không vượt quá quỹ phụ cấp được khoán hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Đồng thời, hiện nay thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, mức khoán quỹ phụ cấp để thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (không thấp hơn 1,5 lần mức lương cơ sở) đã được điều chỉnh cao hơn so với mức phụ cấp hàng tháng trước đây được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (không thấp hơn 1,14 lần mức lương cơ sở), trường hợp kiêm nhiệm chức danh (được khuyến khích) sẽ được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (trước đây là 50%) và mức lương cơ sở để thực hiện các chế độ phụ cấp nêu trên cũng đã được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên mức 2.340.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024 (theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ). Qua đó, đã góp phần tăng thêm chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tuy nhiên, trên cơ sở kiến nghị của quý cử tri về nội dung nêu trên, Sở Nội vụ xin tiếp thu và sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định trong thời gian tới – trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

7. Tổ 12 (Huyện Thuận Nam)

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Hiện nay mức lương cơ sở tăng, khi áp dụng để thu BHYT thì rất cao. Vì tăng lương chỉ áp dụng ở một số lĩnh vực ngành nghề, tuy nhiên mức đóng bảo hiểm lại áp dụng theo mức lương cơ sở chung, nên nhiều bà con làm nông, kinh tế khó khăn khó thực hiện tham gia bảo hiểm theo mức đóng mới. Đề nghị cấp trên xem xét lại về mức thu BHYT chỉ áp dụng cho các đối tượng cho phù hợp. (Bảo hiểm xã hội trả lời tại Công văn số 696/BHXH-VP ngày 17/9/2024)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Mức BHYT là do Luật quy định. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT đối với người tham gia BHYT hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở và người tham gia BHYT hộ gia đình được áp dụng giảm trừ mức đóng (người thứ nhất: 100%, người thứ hai: 70%, người thứ ba: 60%, người thứ tư: 50%, từ người thứ năm trở đi bằng 40% của người thứ nhất) khi các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Thực hiện các quy định trên, từ ngày 01/7/2024, mức đóng BHYT đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình và một số đối tượng khác tăng theo mức lương cơ sở nêu trên.

Tuy nhiên, khi mức đóng BHYT tăng thì quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của người tham gia BHYT cũng tăng. Cụ thể:

- Chi phí cho một lần KCB BHYT nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở là 351.000 đồng thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% so với trước ngày 01/7/2024 chỉ là 270.000 đồng.

- Khi người tham gia BHYT nằm viện điều trị có can thiệp dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 105.300.000 đồng so với trước ngày 01/7/2024 chỉ là 81.000.000 đồng...

Trường hợp người tham gia BHYT có thu nhập không ổn định, gặp khó khăn về tài chính thì có thể tham gia BHYT với thời hạn thấp nhất là 03 tháng. Sau đó, tiếp tục đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tiếp theo với các thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tùy theo khả năng tài chính của mình.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh, Phước Nam, Nhị Hà: Việc chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ, rất khó khăn cho các đối tượng được hưởng. Kiến nghị ngành chức năng làm việc với ngân hàng mở thêm các trụ ATM gần khu vực bà con sinh sống để thuận tiện cho việc rút tiền khi chuyển qua thẻ. (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trả lời tại Công văn số 491/NTH ngày 13/9/2024)

Trong thời gian qua, mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn không ngừng được củng cố, hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, bố trí khắp các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện tốt vai trò là một kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 17 tổ chức tín dụng với 13 Ngân hàng thương mại (20 chi nhánh ngân hàng thương mại), 01 Ngân hàng Chính sách xã hội và 03 Quỹ tín dụng nhân dân với 101 máy ATM và 645 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) được bố trí tại trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu gửi tiền, vay vốn cũng như thanh toán của người dân và doanh nghiệp.

NHNN tỉnh luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, ATM và POS tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, theo Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM) và các văn bản sửa đổi, bổ sung có nội dung cho phép các tổ chức tín dụng lựa chọn địa điểm đặt ATM theo đó “địa điểm đặt ATM phải thuận tiện, đủ ánh sáng cần thiết và đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng giao dịch tại ATM”. Vì vậy, việc lắp đặt ATM sẽ do tổ chức tín dụng lựa chọn địa điểm phù hợp với định hướng kinh doanh và nhu cầu rút, chuyển tiền của khách hàng tại khu vực lắp đặt.

Bên cạnh đó, NHNN tỉnh cũng đã và đang tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng được giao tại Kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của

người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Ngày 15/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 52). Căn cứ Nghị định 52, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các thông tư quy định, trong đó có Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 quy định về hoạt động đại lý thanh toán. Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán như sau: "*Hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao đại lý thanh toán ủy quyền cho bên đại lý thanh toán để thực hiện một phần quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng*".

Vì vậy, trong thời gian tới, để mọi người dân đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững, NHNN tỉnh sẽ vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện hoạt động đại lý thanh toán, mở các điểm đại lý thanh toán rộng khắp, từng bước phát triển đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu của người dân một cách thuận tiện và dễ dàng hơn.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A giảm nhiều làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh các hộ dân hai bên quốc lộ 1A. Mong muốn các cấp chính quyền sớm kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp Phước Nam, Cụm công nghiệp Hiếu Thiện và các Khu, Cụm công nghiệp đã được phê duyệt đi vào hoạt động để người dân có cơ hội giải quyết việc làm, đồng thời thu hút công nhân ở nơi khác tới địa bàn làm việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. (Sở Công Thương trả lời tại Công văn số 2104/SCT-CN ngày 17/9/2024)

Trên địa bàn huyện Thuận Nam có 01 khu công nghiệp (Phước Nam, diện tích 370 ha) đang hoạt động và tiếp tục thu hút các dự án thứ cấp đầu tư; 03 Cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 115 ha, gồm: Cụm công nghiệp Hiếu Thiện, Cụm công nghiệp Phước Minh 1 và Cụm công nghiệp Phước Minh 2. Hiện nay các Chủ đầu tư Cụm công nghiệp đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chưa có các Cụm công nghiệp nào được đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào trong Cụm công nghiệp). Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp UBND huyện Thuận Nam tăng cường đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật trong các Cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm công nghiệp, giải quyết việc làm của địa phương.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hệ thống thoát lũ từ Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam đến thôn Văn Lâm 3 và phía Đông Nam thôn Phước Lập - Tam Lang nói riêng vào mùa mưa thường ngập lụt, ảnh hưởng cho việc sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố trí vốn triển khai thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam trong khu Trung tâm huyện Thuận Nam. (tiếp tục kiến nghị). (Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 4368/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/9/2024)

Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam trong khu Trung tâm huyện Thuận Nam được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/3/2021, với tổng mức đầu tư 86.623 triệu đồng. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hạn chế và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31/8/2021, trong đó không có dự án Hệ thống thoát lũ đô thị Phước Nam trong khu Trung tâm huyện Thuận Nam. Hiện nay, nguồn vốn ngân sách địa phương trong 02 năm còn lại 2024-2025 hết sức khó khăn, nhiều dự án phải điều chỉnh cắt giảm kế hoạch

trung hạn đã giao đề tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, động lực đang thiếu vốn để đầu tư, hoàn thành nhanh, phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, nên khả năng cân đối, bố trí vốn cho dự án này là hết sức khó khăn. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/12/2023, phân bổ vốn từ đầu năm, nên không còn nguồn để bố trí. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tham mưu bố trí vốn trong năm 2025 khi bảo đảm nguồn vốn hoặc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm khảo sát, xây dựng hệ thống kênh chuyển nước từ Hồ Núi Một (khu vực ZaTy) về Hồ Bầu Ngủ để có nguồn nước cho người dân khu vực này phục vụ sản xuất và chăn nuôi được thuận lợi. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024)

Công trình hồ Núi Một và hồ Bầu Ngủ hiện do công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý vận, hành. Do Công trình nằm trong khu vực phía Nam của tỉnh, lượng mưa ít nên nguồn nước không đảm bảo, thường xuyên thiếu nước. Do vậy, trong quá trình lập quy hoạch thủy lợi hiện đã được tích hợp Quy hoạch tỉnh đã nghiên cứu tính toán, đánh giá tính khả thi dự án và đã không đề xuất quy hoạch hệ thống chuyển nước hồ Núi Một về hồ Bầu Ngủ do không đảm bảo tính khả thi. Ngành Nông nghiệp xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, thời gian đến sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phù hợp để cấp nước cho người dân phục vụ sản xuất và chăn nuôi.

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Cơ quan chức năng có thẩm quyền khảo sát, bổ sung tuyến xe buýt đi đến làng Cà Ná, Phước Diêm (vị trí bên xe cũ Cà Ná) vì bà con có nhu cầu đi lại bằng xe buýt rất cao. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 2780/SGTVT-QLGT ngày 13/9/2024)

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo phòng chuyên phối hợp với Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - Futa Buslines và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ, nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải bằng xe buýt của người dân địa phương để tham mưu kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép bổ sung hành trình tuyến xe buýt đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Tài sản là tàu cá do Cha, Mẹ đứng tên trong Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng không may Cha, Mẹ chết (không làm di chúc), khi làm thủ tục sang tên qua cho người con đứng tên bắt buộc đóng thuế 10% thu nhập của người con có đúng quy định về thừa kế không, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 664/BC-SNNPTNT ngày 13/9/2024 và Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước-Thuận Nam trả lời tại Văn bản số 2028/CCTKV-NV ngày 06/9/2024)

Đối chiếu các quy định pháp luật, trường hợp tài sản là tàu cá do Cha, Mẹ đứng tên trong Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng không may Cha, Mẹ chết (không làm di chúc) khi làm thủ tục sang tên qua cho người con đứng tên được xác định là khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng tài sản bao gồm “tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền” là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp này, thu nhập tính thuế là giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, mức thuế suất là 10%. Hiện nay, pháp luật thuế chưa có hướng dẫn quy định về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này.

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Công ty sửa chữa, đóng tàu thuyền Viễn Đông xảy ra tranh chấp đến nay chưa được các ngành chức năng giải quyết, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét sớm đưa vào hoạt động trở lại nhằm tạo điều kiện để bà con ngư dân có chỗ kéo

tàu cá lên sửa chữa, vì chi phí đi xa sửa chữa rất tốn kém. (UBND huyện Thuận Nam trả lời tại Công văn số 3426/UBND-TH ngày 13/9/2024)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Công ty An Khánh được Nhà nước giao đất tại Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện đã lâu đến nay chưa chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, kiến nghị ngành chức năng làm việc Công ty An Khánh và trả lời bằng văn bản cho người dân biết có tiếp tục làm hay không? thời gian nào?(Sở Công Thương trả lời tại Công văn số 2104/SCT-CN ngày 17/9/2024)

- Công ty TNHH Đầu tư nhà An Khánh được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hiếu Thiện. Hiện nay, Công ty An Khánh chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

- Công ty An Khánh đang phối hợp với UBND huyện Thuận Nam thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hiện nay, UBND huyện Thuận Nam đã phê duyệt phương án - kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 20/42 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí 18.897.140.615 đồng.

- Đối với việc chuyển tiền tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân: Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Thuận Nam nhiều lần đôn đốc Công ty tạm ứng kinh phí. Đến ngày 30/8/2024, Công ty báo cáo đã thu xếp nguồn tài chính để chi trả (VB số 38/2024/AK ngày 30/8/2024); đồng thời, Công ty đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận kiểm tra rà soát pháp lý các quyết định phê duyệt kinh phí đối với sự phù hợp quy định của pháp luật đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/8/2024) trước khi chuyển tiền tạm ứng chi trả.

Theo báo cáo của Công ty An Khánh (VB số 37/2024/AK ngày 29/8/2024), sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có kết quả kiểm tra, rà soát nêu trên thì Công ty sẽ chuyển tiền tạm ứng để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân (dự kiến từ ngày 26/9/2024).
